

๑. ต้นเหตุที่หลวงตาออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงฆ์

คำที่เราไม่เห็นด้วยนี้ เท่ากับเป็นคำคัดค้านต้านทานเขา แล้วเขาก็มาโจมตีหลวงตาบ้างอีก ขนาดสมเด็จพระสังฆราชท่านยังยอมรับ มหาเถรสมาคมท่านยังยอมรับ มีที่ขัดขวางอยู่เวลานี้ คือ หลวงตาบ่วงค์เดี่ยว จึงจำต้องถอดถอนสมณศักดิ์หลวงตาบ้าง เขาว่างั้นนะ

นี่เรื่องราวเริ่มเกิดแล้ว พี่น้องทั้งหลายโปรดทราบทั่วหน้ากัน ที่นำมาเผด็จนี้ เรื่องจะเกิดขึ้นจริง ๆ เราจึงรวมกันในชาวพุทธของเรา พระก็ทั่วประเทศไทย ไม่นิยมนิกายใด มาจับมือรวมตัวกันเข้าหมด แล้วประชาชนทั้งหลายก็จับมือรวมตัวกันเข้ามา สุดท้ายก็รวมเข้ามามาหาหลวงตาบ่วงค์เดี่ยว ให้เป็นผู้ออกหน้าทัพอีกแล้ว นี่ก็เรียกว่าหนัก

หลวงตาก็พิจารณาและทำหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย อยู่เป็นวงภายใน ยังไม่แสดงออกอะไรเลย ครั้นอยู่ ๆ เขาก็เอาอำนาจป่าเถื่อน ที่เคยไปกดขี่บังคับมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระสังฆราชให้ยอมรับตามเขานั้น มาบีบบังคับนายกรัฐมนตรีของเรา คือจะนำหนังสือ (ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถรสมาคม) นั้นมาให้นายกฯ เห็น

พอหลวงตาบ่วงค์ทราบเท่านั้น ก็โดดออกทันที สักตนายกฯ ของเรา ไว้ให้อยู่เบื้องหลังของหลวงตาบ่วงค์ หลวงตาบ่วงค์ออกทัพเอง คือ เราสั่งไปว่า ขอให้นายกฯ ยับยั้ง ยังไม่ให้เซ็นเวลานี้ เราบอกกัน ถ้าเขาโจมตีมาว่า นายกฯ ไม่เซ็นเพราะอะไร เขาจะอ้างมา นายกฯ ก็ต้องบอกว่า หลวงตาบ่วงค์ไม่ให้เซ็น เพียงเท่านี้ นายกฯ ของเราก็ผ่านไปสบาย เรื่องเขาก็มารุมหลวงตาบ่วงค์ หลวงตาบ่วงค์จึงออกอยู่ข้างหน้านายกฯ เวลานี้ แต่เรื่องราวมันก็แหวกนั้นแหวกนี้มาอยู่รอบ ๆ เวที ยังไม่กล้าขึ้นเวทีประจันหน้ากัน

นี่ก็เรียนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ สำหรับนายกฯ เรา เวลานี้เขาไม่ผูกพัน เพราะเราไปอยู่ข้างหน้าแล้ว หรือจะเรียกว่าเราสกัดไว้แล้วไม่ให้ใครมาแตะนายกฯ เรา ให้นายกฯ เราอยู่ข้างหลัง นายกฯ จึงผ่านไป

๒

เขาไม่ได้ไปเกาะไปเกี่ยวนายภย เวลานี้ เขามุ่งหน้ามาสู่หลวงตาคนเดียว ที่ออกหน้าทัพ ให้พี่น้องทั้งหลายกรุณาทราบไว้

นี่แหละที่หลวงตาได้ออกหน้าทัพ ก็คือ เขาจะมาจับมือนายภย เราเซ็น ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่หลวงตาบ๊วจะยอมไม่ได้เด็ดขาด จึงต้องปิด นายภย ไว้ข้างหลัง เราออกหน้าเลยเวลานี้ กรุณาทราบเอาไว้ ข้อบังคับ กตขี่ทุกด้านทุกทางของพวกเปรตพวกผีนี้มีมากต่อมาก ด้วยเหตุนี้เราจึง ต้องรวมกำลังกัน พระทั่วประเทศไทย ไม่จำเป็นว่าเป็นนิกายใด จับมือกัน หมดเลย แล้วประชาชนทั้งประเทศที่รักษาศาสนาก็รวมหัวกัน แล้วรวมเข้า มาหาหลวงตาบ๊วนี้ จึงจำต้องจะได้ออกสนามอีกทีหนึ่งในกาลต่อไปนี้

๒. หลวงตาดั่งศูนย์ด้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา

ตั้งแต่วันหลวงตาได้ออกนำพี่น้องทั้งหลาย มาเป็นเวลา ๔ ปี เรื่องราวทั้งหลายก็รู้สึกว่ารำบรื่นดีงามเป็นลำดับลำดามา ทางบ้านเมือง ของเรามีนายกรัฐมนตรีเป็นสำคัญก็รำบรื่นดีมาเสมอหน้ากันไป

แต่เวลานี้ก็มีชวากมีหนาม เรียกว่า ไล่เกิดเป็นหนอน ก็คือวงศ์ศาสนา วงศ์ของพระของเณรเสียเอง มาทำลายศาสนาของตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ ร้ายแรงอีกประการหนึ่ง ซึ่งพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นชาวพุทธนี้จะนอนใจ อยู่ไม่ได้ จึงต้องพร้อมเพรียงกันด้วยความสามัคคี ผนึกกำลังให้เต็มเม็ด เต็มหน่วย ออกด้านทานสิ่งเหล่านี้ ที่เลวร้ายที่สุดนี้ จะออกด้านทานด้วย วิธีใด ก็ได้หนังสือเซ็นเรียบร้อยแล้ว

พี่น้องทั้งหลายเป็นเพียงแต่เซ็นชื่อ ๆ ว่าไม่เห็นด้วย ตามที่พวก เปรตพวกผีจะกลืนบ้านกลืนเมืองนั้น ไม่เห็นด้วย กลืนศาสนานั้น พี่น้อง ชาวไทยทั้งพระทั้งฆราวาส ไม่เห็นด้วย นี่แหละการเซ็นทั้งหมดเป็นการเซ็น ด้านทานกัน เขาตั้งชื่อมาไพเราะเพราะพริ้งมากนะ ชื่อของพวกนี้แหละ เขาตั้ง ชื่อว่า ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา เขาว่าอย่างนั้น เขามีชื่อ เขาตั้งชื่อได้

เราทำไมเราตั้งชื่อไม่ได้ เราก็มีศูนย์เหมือนกัน หลวงตาเลยบอกให้ตั้งชื่อของเราไว้กัน ตั้งว่าอย่างไร บอกว่า ศูนย์ด้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธรศาสนา เขาจะเอาไปลงแล้วหรือยัง เราก็ไม่ทราบแต่หลวงตาได้บอกไว้แล้ว ให้ตั้งอย่างนี้ ถ้าใครมาถามให้บอกว่า หลวงตาให้ตั้ง นี่แหละเรื่องการบ้านการเมือง มันระส่ำระสายวุ่นวายไปอย่างนี้

๓. เลี่ยนหนามมหาโจรต่อชาติไทย

เวลานี้กฎหมายเถื่อนไม่มีในธรรมในวินัย กฎหมายที่ตั้งขึ้นมาป่าๆเถื่อน ๆ พวกนี้ตั้งขึ้นป่าๆ เถื่อน ๆ ทั้งนั้น ตั้งก็ตั้งเหล่าขึ้นเป็นเถระเป็นมหาเถระ ๒๐ องค์ แล้วเวลานี้จะเพิ่มเป็น ๓๐ - ๔๐ องค์ขึ้นไปเรื่อย ๆ ให้เป็นอำนาจบาตรหลวงใหญ่โตขึ้นมาครอบงำ ตั้งขึ้นเป็นร้อย ๆ ก็ตามเถอะ ก็เหมือนกับธนบัตรปลอมกับธนบัตรจริงนั่นแหละ ธนบัตรจริงมีใบเดียวพอแล้ว เช่น ร้อยบาทก็ร้อยบาทเต็มตัว ธนบัตรปลอมจะตั้งขึ้นร้อยขึ้นพัน ก็เป็นธนบัตรปลอมล้วน ๆ นี่จะตั้งขึ้นเป็นเถระ ๒๐ - ๓๐ องค์ ๕๐ องค์ ๑๐๐ องค์ก็ตามเถอะ ก็เป็นเถระปลอมทั้งนั้น เป็นการตั้งด้วยความจอมปลอมทั้งนั้น จึงอย่าเชื่อถืออะ ให้ระมัดระวังอันนี้ กำลังขึ้น

ที่แรกก็ขึ้นด้านหนึ่ง พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วประเทศไทยแล้วไม่ใช่หรือ พี่ผ่านมาหยก ๆ นี้ เวลานี้กำลังขึ้นทางพุทธศาสนาเรา เป็นแผนเดียวกันไม่ได้ผิดแปลกจากกัน เป็นแผนเดียวกัน แบบงูบ ๆ จิบ ๆ ลูกสี่ลูกกลน หากดทางนั้นหาชี้ทางนี้ เทียวหาจับมือคนนั้นเซ็น จับมือคนนี้เซ็นไปเรื่อย ๆ แบบไม่ให้ประชาชนรับทราบ พวกนี้ทำแบบงูบจิบ จึงเรียกว่ามหาโจร มหาโจรมันเที่ยวทำอย่างนั้นแหละไม่ทำอย่างเปิดเผย เวลานี้กำลังทำแบบมหาโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเรา พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันนะ มันจะไปประชุมที่นั่นประชุมที่นี่ เมื่อทราบแล้วให้ปิดทันทีเลย ดีไม่ดีขับมันออกจากเมืองไทยเราอีก นั่นเหมาะสมดี ไม่เพียงแต่ว่าไม่เล่นด้วย ปิดมันออกจากเมืองไทยของเรา นี้ เลี่ยนหนามมหาโจรต่อชาติไทย

๔

พวกนี้แหละพวกจะทำลายชาติไทยเวลานี้ ตั้งตัวเป็น ในคำประกาศ ก็ว่า ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ฟังซินะ นี่ละมันตั้งขึ้นมา ทางนี้ซ้อนกันเข้าไปตรงนั้น ทางนี้ก็ตั้งว่า ศูนย์ต้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา นี่ออกประกาศรบกันแล้วให้พี่น้องทั้งหลายทราบ ต้องเอากันจริงจังทุกคน เอา เสียสละ ตายเป็นตาย ขอให้พุทธ ธรรม สงฆ์ ดิดหัวใจเราไปเป็นที่พอใจแล้ว เวลานี้ข้าศึกศัตรูกำลังแน่นหนามั่นคงเข้าทุกวัน ๆ จะดีชาติไทยของเราไม่ให้มีพุทธศาสนาเหลืออยู่เลย เราจึงได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้ทราบทั่วหน้ากัน

เวลานี้เขากำลังประกาศก้อง เทียวดินโน่นดินนี่เหมือนหมาขี้เรื้อน อยู่ไม่ได้นะ หาประกาศนั้นประกาศนี้เพราะมันจอมปลอม ตั้งขึ้นมาที่ว่าเถระ ก้องค์ ๆ ใครเป็นคนตั้ง มีกฎหมายบังคับข้อไหนให้ตั้ง และมีกฎระเบียบมาจากไหนมาตั้งเถระ ๒๐ องค์ ๓๐ องค์นี้ อันที่สองตั้งกำหนดกฎบัญญัติ พ.ร.บ.สงฆ์อะไร ตั้งขึ้นมาอย่างลอย ๆ ไม่มีใครรับรอง ไม่มีใครยืนยัน สังคมก็ไม่ยอมรับ มันตั้งขึ้นมาเถื่อน ๆ นี่แหละ มันจะมากลืนบ้านกลืนเมืองเรา ให้พากันจำเอาไว้

๔. พระธรรมวินัยสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่าง

ถ้าพูดถึงเรื่องศาสนา ไม่มีใครสมบูรณ์ยิ่งกว่าพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่ ปาราชิก สังฆาทิเสส เรียกว่าโทษประหารชีวิตลงมา ดิดคุกตั้งแต่ตลอดชีวิตลงมา ๙ ปี ๑๐ ปี เป็นโทษตามหลักพระวินัยนี้ บกพร่องที่ตรงไหน แล้วจะมาปรับอาบัติ สังฆาทิเสส ปาราชิก ต่อพระ รู้ไม่รู้ก็ตามให้สึก แล้วจับเข้าใส่คุกใส่ตาราง มันเอาความวิเศษเลิศเลอมาจากไหนเกินศาสดาของเรา พระวินัยก็มีแล้วนี้ ตั้งแต่ปาราชิก คือ ประหารชีวิตเลยลงมา โนนฟังซิ คนเป็นโทษปาราชิก แล้วเรียกว่าถูกประหารชีวิต รองลงมาจากนั้น ก็ให้ติดคุกตลอดชีวิต

แล้ว ๙ ปี ๑๐ ปี แล้วก็เรื่อย ๆ ลงมาโดยลำดับ นี่หลักธรรมวินัยของ พระพุทธเจ้า บกพร่องที่ตรงไหน ดูเอาซิ

เราเก่งมาจากไหนกว่าศาสดา จึงมาอวดตนอวดตัว มาตั้งข้อกำหนดตกฎบัญญัติ (พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถรสมาคม) ขึ้นมาแผลง ๆ มาเหยียบหัวคนทั้งชาติซึ่งนับถือพุทธศาสนา มันเป็นของเล็กน้อยเมื่อไร มันควรจะรื้อจะถอน ให้เห็นว่าเป็นความผิดต่อชาติบ้านเมือง ต่อศาสนาใน หัวใจของคนทั้งชาติ แล้วถอนตัวออกไปอย่างนั้นถึงจะถูก เรียนก็เรียนมาด้วยกัน พวกที่จะมาตั้งเป็นไฟเป็นไฟจะเผาไหม้พุทธศาสนาอยู่เวลานี้ ทั้งชาติบ้านเมืองก็จะเผาไปตาม ๆ กันด้วย มันมีกิ้งมีแขนงเกี่ยวโยงกันไปนี้ แล้วมีประโยชน์อะไร อยู่ ๆ เอาไฟมาเผาชาติบ้านเมือง แล้วยกตนขึ้นนั่งอยู่บนกองไฟที่เผามนุษย์ทั้งประเทศนี้ เป็นไฟแดงโร่อยู่แล้วเราขึ้นไปนั่งอยู่บนกองไฟมีความสุขไหม คนนั้นเก่งหรือ พิจารณาซิ นี่ละเรื่องราวเวลานี้

ไม่ใช่พวก ก.ไก่ ก.กา มาทำตัวอย่างนี้นะ ที่อวดตนอวดตัวสำคัญ ตนว่าเรียนมาสูง ๆ ชั้นนั้นชั้นนี้ พระก็เปรียญก็ประโยค เจ้าฟ้าเจ้าคุณ ถ้าว่า ชมราวาสก็ตั้งแต่ชั้นไหนถึงดอกเตอร์ที่กำลังทำลายศาสนาอยู่เวลานี้ พิจารณาหาเหตุผลผลมันไม่มี หลักธรรมหลักวินัยสมบุรณ์แบบแล้วทุกอย่าง ไม่มีอะไรจะต้องติได้แล้ว นอกจากตัวของเราเองเป็นผู้บกพร่องตลอดเวลา ศีลจะมีอยู่ในตัวสักก็ข้อก็ไม่รู้ เราไม่ได้แน่ใจกับพวกเปรตพวกผีประเภทนี้นะ ถ้าลงได้ข้ามเกินพระธรรมวินัย ก็คือเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปนั่นเอง

๕. มหาคณิสสร คณิสสเสน

กตขีบั้งคับไปทุกด้านทุกทาง พระสงฆ์องค์เจ้า วัตวาในทั่วประเทศ เขตแดนของเราจะให้อยู่ในอำนาจของอะไร มหาคณิสสร คณิสสเสน อะไร ก็ไม่รู้หรือหนะ มันตั้งขึ้นมาปลอม ๆ โหย ตั้งขึ้นมาแบบใหญ่โตมากนะ มหาคณิสสร คณิสสเสนอะไรก็ไม่รู้ มันตั้งขึ้นมา ให้กลัวมหาคณิสสร คน

๖

ทั้งประเทศก็กลัว หลวงตาบวชี่แตกไปเลย กลัวไปเลย เพราะกลัวมหาคณิสสร
มันตั้งขึ้นมาอวดเบ่ง ๆ อย่างนั้นหรือ นี่พิจารณาสิ นี่เป็นตัวอำนาจ
จะเป็นผู้ควบคุมสมบัติการเงินการทองทั้งหมดทั่วประเทศไทย แล้วการ
ตัดสินวินิจฉัยนี้ก็เหมือนกัน จะให้มหาคณิสสรเป็นผู้ตัดสินวินิจฉัยทุกสิ่ง
ทุกอย่าง ใครจะค้านไม่ได้ จับเข้าคุกเข้าตะราง ปรับโทษถึง ๒๐,๐๐๐ บาท
ว่าไปนั้น ไปอ่านเอาสินะ นี่ละมันมีมาจากไหน พระวินัยมีที่ไหน ทำอย่าง
นี้นะ พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สมบูรณ์แบบแล้ว มันอุทริเลือกมาบัญญัติ
หาอะไร มันเลือกมาทำอะไร ว่าอย่างนี้นะ เอ้อ โห มันดูได้เมื่อไรวะ

๖. พระมหากษัตริย์พระราชทานสมณศักดิ์เพื่ออะไร ?

เวลานี้ที่เหตุการณ์ของพุทธศาสนาเกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นในธรรมดา
เกิดขึ้นในท่ามกลางแห่งบุคคลที่ถูกเขายกยอว่าเป็นปัญญาชนนั่นเอง เวลา
พระตั้งแต่น้อยขึ้นไปถึงขั้นสมเด็จ หรือเลยสมเด็จ เราก็กไม่ทราบนะ ที่มา
ก่อพินก่อไฟเผาโลกเวลานี้ เป็นมหาโจรเป็นอันธพาล ฟังสิ พระเราเป็น
มหาโจรเป็นอันธพาลมีที่ไหน ดูเอาเวลานี้กำลังเริ่มแล้ว ชื่อเสียงใหญ่โต
ขนาดไหน แต่ความเลวก็ใหญ่โตแทรกกันมาในนั้นนะ นี่มันน่าทุเรศนะ

ท่านตั้งชื่อตั้งนามให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้ ตั้งแต่สมุหุโบฎีกา ตั้งแต่เริ่ม
มาเป็นพระ จากพระเป็นสมุหุโบฎีกา ปลัด พระครู เจ้าคุณ เจ้าฟ้า ขึ้นสมเด็จ
ตั้งมาเพื่อเทิดทูน เพื่อเชิดชูให้มีกำลังใจ ประพฤติปฏิบัติตัว เพื่อความ
ร่วมมือของประชาชนด้วยความเป็นธรรม ๆ และมันก็กลับกลายเป็นมหาโจร
ขึ้นในเครื่องแบบ แล้วจะเอาชื่อใหญ่ ๆ โต ๆ มาอวดได้ยังไง มหาโจรมัน
เต็มอยู่ในชื่อนั้น ฟาดเข้าไปในชื่อพระ ฟังมันทั้งมหาโจรทั้งชื่อมันถึงถูก
ถ้าดีจริง ๆ แล้วใครจะไปแตะ เครื่องกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจ

เช่น พระมหากษัตริย์ ท่านตั้งมาเป็นชั้นนั้นชั้นนี้ เพื่อเทิดทูน
บูชาคุณแทนพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวดี ด้วยความเป็น

ผู้มีสง่าราศี ที่จะได้สมณศักดิ์ มาจากท่านผู้มีเกียรติอันสูงสุด เช่น ในประเทศไทยของเรา คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่านตั้งมาไม่ได้ตั้งมาให้เป็นโจรเป็นมารทำลายชาติศาสนาอย่างนี้ แล้วมันก็เป็นให้เห็นอยู่ชัด ๆ อย่างนี้นะ

๗. ความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถรสมาคม

ดร.รัตนา กราบเรียนหลวงตา : ที่หลวงพ่อกำลังไปดูที่กระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ไปเจอกับรองปลัดกระทรวง ชื่อ นายไพบุลย์ เสี่ยงก้อง สมัยนั้นเป็นอธิบดีกรมการศาสนา เป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมไปถามเขาว่ามีความเป็นมาอย่างไร ในเรื่องพระราชบัญญัติสงฆ์ฉบับใหม่ เขาบอกว่าเริ่มต้นตั้งแต่มีคณะกรรมการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งมันเริ่มมาจาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ออก พ.ร.บ.อันนั้นมา แล้วก็กำหนดให้มีคณะกรรมการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อเป็นดังนั้นก็ต้องมีคณะกรรมการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมแห่งชาติ แล้วก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาขึ้นมาด้วย ก็เลยมีผู้แทนจากศาสนาอื่นมาดูแลศาสนาพุทธ จึงทำให้มีพุทธศาสนิกชนไปคัดค้าน เมื่อเป็นอย่างนั้น มหาเถรสมาคม จึงหาทางที่จะหาที่ลงให้พระพุทธศาสนา

เมื่อราว ๆ ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๓ สมเด็จพระสังฆราช ท่านทรงประจวบองค์ที่ถัดมาทำหน้าที่แทน คือ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ที่เราเรียกย่อ ๆ ว่า สมเด็จพระเกี่ยว สมเด็จพระเกี่ยวก็เป็นประธานแต่งตั้งคณะทำงานให้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดยมี พระพรหมมุนี (วัดบวรนิเวศ) เป็นประธาน แล้วมีที่ปรึกษา คือ นายมีชัย ฤชุพันธ์ และ นายวิษณุ เครืองาม ไม่ทราบว่าเป็นของมหาเถรสมาคมจะเหมือนของคณะกรรมการโดยทั่วไปหรือไม่ เพราะว่าจากที่ลูกเป็นคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชุมกันยังไง เขาก็ต้องเวียน

๘

มติประชุมให้รับรอง แต่อันนี้รู้สึกว่าจะจากมติมหาเถรฯ มีบอกว่า ยกร่างเสร็จแล้วให้นำเสนอมหาเถรสมาคม ก็ปรากฏว่าไม่มีการนำเสนอมหาเถรฯ สมเด็จพระสังฆราชก็ให้นำไปให้ท่านนายกรัฐมนตรี คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

เพราะฉะนั้นในแง่คิดของดิฉันคิดว่า ร่าง พ.ร.บ.อันนี้ไม่ได้ผ่านมหาเถรฯ อย่างที่หลวงปู่พูดนะคะ อันที่จริงก็ควรจะได้รับมอบหมายจากมหาเถรฯ อีกทีว่า จะเป็นผู้ยื่นฉบับนี้ให้กับนายกฯ ที่นี้อยู่ ๆ ก็เรียกนายกฯ มาแล้วยื่นให้ ซึ่งก็ปลอมทั้งคนยื่น ใ้ที่ยื่นให้ก็ไม่ได้ผ่านกรรมการมหาเถรฯ ถ้าในแง่คิดของดิฉัน ดิฉันก็คิดว่าไม่ถูกต้องเป็นของปลอม เพราะต้องให้ผ่านคณะกรรมการทั้งหมดตามการปฏิบัติการขององค์กรต่าง ๆ

พอคุยกับคุณไพบูลย์ ซึ่งทำหน้าที่ดูแลกรมการศาสนา เขาบอกว่าในเมื่อไม่เห็นด้วย ก็อาจจะแก้ความเห็นไปที่กฤษฎีกา หรือให้นายกรัฐมนตรีนำเข้าคณะรัฐมนตรีก็ได้ เพื่อพิจารณา หรือให้ประธานรัฐสภาดูก็ได้ อาจจะเสนอไปได้หลายทาง หรือให้ ส.ส.ทุกคนก็ได้ หรือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ คุณไพบูลย์เสนอว่าอย่างนั้น เท่าที่คุยกับคุณไพบูลย์ที่เป็นรองปลัดกระทรวงและเป็นผู้ดูแลกรมการศาสนา ลูกสรุปว่า คิดว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ได้ผ่านมติมหาเถรสมาคม เพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นโมฆะ

๘. แพ้ชนะอย่านำมาใช้ในวงชาวพุทธ

นี่พวกเราก็เป็นลูกพ่อเดียวแม่เดียว ของศาสดาองค์เอกเหมือนกัน การมีความเห็นแตกแยกกันนั้น มันก็มีได้ เป็นธรรมชาติของคนมีกิเลส เป็นเครื่องปรับปรุงความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้ว ก็ควรที่จะรู้จะเห็นตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า แล้วพยายามแก้ไขตัดแปลง สมนามว่าเราเป็นชาวพุทธ หรือลบล้างสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลาย ให้เหลือแต่สิ่งที่ดีงาม คงเส้นคงวาไว้หนาแน่นต่อหัวใจชาวพุทธเรา ก็จะเป็นมฆามงคลแก่พี่น้องชาวไทยชาวพุทธของเราทั้งสองฝ่าย ฝ่ายที่กำลังแสดงอาการแตกแยก และ ฝ่ายที่รักษาสมบัติพุทธศาสนา

ไว้ดั้งเดิม ก็ควรจะได้ปรับปรุงความเข้าใจเข้าสู่หลักธรรม ซึ่งให้ความร่มเย็นแก่โลกมานานนี้ เข้าในหัวใจดวงเดียวกัน ต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่การงานและศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป นี่จะเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องทั้งหลาย

เวลาเลวร้ายอย่างขณะนี้กำลังเลวร้าย เมืองไทยเราระส่ำระสายแตกกระจัดกระจาย ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้า ประชาชนซึ่งเป็นลูกชาวพุทธอันเดียวกัน ก็ขอให้ได้มีความสงบร่มเย็นจากความรู้ความเห็นของเรา ที่มุ่งต่อความดีงามแล้วแก้ไขตัดแปลง ชะล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกจากตัวของผู้ทำความผิดนั้น ให้กลายเป็นความดีขึ้นมา เมืองไทยของเรา ก็จะมีสง่าราศี ความมีสง่าราศี ว่าอะไรก็ตามร้าวรานเยียวยากันได้ก็เป็นปกติสุข แม้ภาชนะของเราที่มันร้าวรานอะไรไม่ดี เราไปเยียวยารักษา ก็ใช้งานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย

อันนี้ก็เหมือนกัน ความร้าวรานย่อมเป็นนิสัยของคนมีกิเลส แต่การเยียวยาด้วยอรรถด้วยธรรม ให้เป็นความดีงามต่อกันได้ เหมือนพระเทวทัตกับพระพุทธเจ้า ยังเป็นความดีงามได้เป็นความรำลือ เป็นสิริมงคลตลอดมา อันนี้เราก็ควรให้ได้เป็นสิริมงคลแก่ชาวพุทธของเรา ซึ่งมีลูกมากต่อมาก ย่อมมีการทะเลาะเบาะแว้ง เมื่อต่างคนต่างได้ปรับปรุงความเข้าใจเข้าสู่ธรรมแล้ว ก็จะได้รับ ความสงบร่มเย็น ชาติไทยของเราก็จะเป็นชาติที่เป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากัน

เพราะฉะนั้นในฐานะแห่งหลวงตาบัว เป็นผู้นำธรรมมาสั่งสอนบรรดาชาวพุทธทั่วทั้งประเทศไทย ในเรื่องความร้าวรานในวงพุทธศาสนา ซึ่งเป็นลูกศิษย์ตถาคตอันเดียวกันนี้ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณา อันใดไม่ดีให้รีบกำจัดปิดเป่าออกไปเสีย อันใดดีให้ส่งเสริมเข้ามา เมืองไทยของเราก็จะได้ความสงบร่มเย็นต่อไป ที่จะอวดแข่งพระพุทธเจ้าว่าชั่วเป็นของดี ดีเป็นของชั่ว นรกเป็นสวรรค์ สวรรค์เป็นนรก แล้วจะจมตลอดไปนะ จะไม่มีวันฟื้นฟูขึ้นมาได้

๑๐

จึงขอให้เชื่อพระพุทธเจ้า สมนามว่าเราเป็นชาวพุทธ ท่านทรง
สั่งสอนสิ่งใดไม่ผิดพลาด ถูกต้องทุกทีทุกที เราควรจะนำไปปฏิบัติตนเอง
ทุกคน ๆ บ้านเมืองของเราก็จะมีความสงบร่มเย็นทั้งชาติบ้านเมือง ทั้งศาสนา
ต่างคนต่างทำหน้าที่การงานของตน ทั้งฝ่ายโลกฝ่ายธรรม สม่่าเสมอกันไป
ความแน่นหนามั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรม จะเป็นสมบัติของพี่น้องชาวไทย
ครองในหัวใจทั่วหน้ากัน ขอให้พากันพิจารณาอย่างนี้ เราจึงขอ**บิณฑบาต**
วิงวอน สำหรับหลวงตานี้ไม่มี ใ้เรื่องเกี่ยวกับโลกที่กำลังยุ่งกันอยู่เวลานี้

เรานำธรรมของพระพุทธเจ้ามา เรียกว่าเราไม่มีในกรณีเหล่านี้
เราอยู่นอกกรณีพิพาทที่กำลังยุ่งเหยิงวุ่นวายกันอยู่ที่นี่ ด้วยความเป็นธรรม
และด้วยธรรม เราจึงต้องนำธรรมะนี้มาสั่งสอน เราไม่มีคำว่าได้ว่าเสีย ว่าแพ้
ว่าชนะ การชำระสะสางสิ่งมั่วหมองทั้งหลายออกให้เป็นความสะอาดสะอาด
เพื่อผลดีงามจะได้มีแก่เจ้าของนั้น ๆ เป็นความชอบธรรมแล้ว

นี่การสอนพี่น้องทั้งหลาย เราก็สอนเพื่อความดีงามเพื่อความสงบ
ร่มเย็น ผลที่เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้า โดยที่พี่น้องทั้งหลาย
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดัดแปลงตนเอง เข้าสู่ทางธรรมแล้วก็เป็นความสงบ
ร่มเย็น เป็นสมบัติอันล้ำค่าแก่พี่น้องทั้งหลาย นี่เป็นธรรมที่เรานำมาแสดง
ธรรมนี้ไม่ได้อยู่ในความแพ้ความชนะ ไม่มีความได้ความเสีย ไม่ได้มีอยู่
ในการก่อกรรมก่อเวรกัน ธรรมเหนือทุกอย่างแล้ว จึงไม่อยู่ในวงกรณีอันนี้

จึงขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นำไปประพฤติปฏิบัติ แก้ไขดัดแปลง
สิ่งไม่ดีทั้งหลาย ผู้ที่ก่อเหตุก่อการณืได้ขึ้นมา ก็เป็นคนทั้งคนดีและชั่ว
ก็รู้ด้วยกัน จึงขอให้พากันไปแก้ไขดัดแปลง แล้วบ้านเมืองเราจะสงบร่มเย็น
เรื่องราวแพ้ว่าชนะอย่านำมาใช้ในวงชาวพุทธของเรา ซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอก
มีความเสมอภาค มีความมุ่งหวัง อยากจะให้พี่น้องทั้งหลาย อยู่เป็นกลุ่ม
เป็นก้อนตามหลักธรรม หลักวินัย หลักศาสนา เพื่อความสงบร่มเย็น
ทั่วหน้ากันเท่านั้น เป็นความมุ่งหมายของศาสนา

๙. มหาโจรปล้นชาติปล้นพระพุทธศาสนา

นี่เวลานี้เสียหนามเกิดขึ้นในพุทธศาสนาของเรา ซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากันทั้งประเทศ เราจะนอนใจอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ เราเป็นเจ้าของสมบัติต้องตั้งหน้าตั้งตารักษาสมาบัติ ถึงขนาดคอยขาด ขาดไปเลยขอให้ชื่อเสียง ชีวิตจิตใจของเราได้มอบไว้กับ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ทุกอย่างเราเป็นที่พอใจด้วยกัน หลวงตาที่เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ นำด้วยความสุจริตยุติธรรมอย่างยิ่ง เช่นอย่างวงกรรมพิพาทเวลานี้ เราจะพูดตามหลักของความเลวทราม ที่มันเกิดเวลานี้ก็เรียกว่า ในวงกรรมพิพาทระหว่างข้าศึกศัตรูต่อยกัน ต่อสู้กัน จะเรียกว่า มหาโจร กับ เจ้าของสมบัติ คือคนทั้งชาติก็ไม่ผิด

เพราะเรื่องอย่างนี้ที่ปรากฏขึ้นมา นี้ ตามหลักกรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองทั่วดินแดน ก็ทราบกันอยู่แล้วว่า อันใดถูกอันใดผิด แล้วทำไมจึงมาเกิดเรื่องเกิดราว หาเรื่องหาราว ร้อยส้นพันคม ร้อยเล่มร้อยเหลี่ยม มาแสดงอย่างองอาจกล้าหาญชาญชัยแบบหน้าด่าน เพราะฉะนั้น มีนามว่า **ศุภย์ด้านทานและปราบปรามมหาโจรปล้นพระพุทธศาสนา** นั้นจึงเป็นความถูกต้องแล้ว

เวลานี้เรื่องราวก็เป็นพื้นเป็นไฟดูต้นแบบหน้าด่าน ไม่มองดูหลักกรรม หลักวินัย หลักศาสนา กฎหมายบ้านเมืองอะไรละ มีแต่จะตั้งจะดันอยู่อย่างนั้นนะ นี่เราทั้งหลายได้เห็นแล้ว เริ่มเห็นแล้วชัดเจนวันนี้ หลวงตาเป็นผู้ดูด้วยความเป็นธรรม จึงตำหนิตัวด้วยความเป็นธรรมด้วยกัน ชมเราก็ชมด้วยความเป็นธรรม ผิดจึงบอกว่าผิด ถูกจึงบอกว่าถูก เรื่องราวที่เป็นอยู่อย่างนี้ ในพุทธศาสนาของเราที่รักษากัน เกิดทุนกันมานาน ก็มีความสงบร่มเย็นตามพระกรรมวินัย กฎหมายบ้านเมืองที่แนบกันไปกับหลักกรรมหลักวินัย ศาสนาของพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้น

๑๒

เรื่องที่เกิดขึ้นเวลานี้ มันไม่มีในหลักศาสนาพระพุทธเจ้าของเรา พระพุทธเจ้าสอนแต่ให้มีความสงบร่มเย็น เป็นพระก็ให้เป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อหน้าที่ของพระ ชีวิตของพระ ความเคลื่อนไหวของพระ หน้าที่การงานของพระ ที่จะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมทั้งนั้น เป็นเรื่องของพระล้วน ๆ หลักพระวินัยท่านพาก้าวเดินเพื่อความสงบแก่ตนเองและส่วนรวม นี่เป็นอย่างนี้ตลอดมา

กฎหมายบ้านเมืองก็แนบนำกันไปรักษาหลักธรรมวินัยไปตามทางศาสนานั้นแหละ คือศาสนานี้เป็นผู้รักษาภายใน คือพระเถรเป็นผู้รักษาศาสนาอยู่ภายใน กฎหมายบ้านเมืองไม่เข้ามาเกี่ยวข้อง นอกจากพระเถรเราจะต่อต้านสันดานหยาบแล้วสอดคอไป เช่น ไปฉกไปลัก ไปสะดม ไปฆ่าชิง วิวรรจาอะไรเหล่านี้ เรียกว่า มันขาดจากความเป็นพระไปแล้ว ทีนี้กฎหมายบ้านเมืองเป็นหน้าที่ ที่เขาจะต้องจัดการโดยถูกต้อง นี่เรื่องมันก็เป็นอย่างนั้น

ถ้าธรรมดาแล้วกฎหมายบ้านเมืองจะไม่มายุ่ง กฎหมายที่ไหนจะมาเกิดทุนพุทธศาสนา ยิ่งกว่ากฎหมายแห่งชาติไทยของเรา มีตั้งแต่กฎหมายที่เกิดทุนรักษาชาติไทย ให้เกียรติพระผู้ปฏิบัติตรงตามหลักธรรมหลักวินัย เขาเกิดทุนเขาเคารพนับถือ แม้ผู้ออกกฎหมายเขาก็กราบพระ เขาเป็นลูกศิษย์พระ เขาไม่มาต่อต้านหาญธรรมเหมือนพระชะเอง ซึ่งกำลังกำเร็บเสิบสานไม่มองดูหัวโหล่นตนเลยเวลานี้ นี่กำลังตั้งหน้าตั้งตาเป็นข้าศึกต่อชาติบ้านเมืองของเรา อย่างออกหน้าออกตาอย่างหน้าด้านทีเดียว หลักธรรมหลักวินัยมีหรือไม่มี ไม่คำนึงพวกนี้ หลีกนั้นหลบนั้นอยู่อย่างนั้นที่จะหาช่องทางเหยียบชาติไทยทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกัน ให้พี่น้องทั้งหลายทราบทั่วหน้ากันนะ

นี่ละเรื่องเป็นอย่างนี้ละ คือเวลาเรื่องราวมันเกิดขึ้นมา สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากที่ไหน เวลาถามหาต้นตอมันไม่มี แต่มันกลับก่อไฟก่อไฟเผาไหม้ทั่วประเทศไทยเวลานี้ ระโยงระยางไปหมด แทรกซึมอยู่ใต้ดิน

เหนือดินไปทุกแห่งทุกหน ล้วนแล้วตั้งแต่กองทัพมหาโจร มันแตกมันแยก ของมันออกไปทุกแห่งทุกมุม เรื่องเหล่านี้เราก็เห็นด้วยกันชัดเจนอยู่แล้ว เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องต้นตอนี้มาจากไหน ต้นตอผู้ที่ก่อเหตุขึ้นมา ซึ่งไม่มีใน หลักพระธรรมวินัยเลย กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่มี

มันค้นขึ้นมาจากไหน ที่จะเอาชาติบ้านเมืองมาเหยียบย่ำทำลาย ขี้นรตเยี้ยวรด ด้วยอำนาจของคนสองสามคน พระสองสามองค์ หัวโล้น ๆ เท่านั้น ไม่เห็นมีอะไร แล้วมันตั้งเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นมาเวลานี้ ลูกค้านี่ขึ้นมา ทุกแบบทุกฉบับ ผิดบอกว่าถูก ถูกบอกว่าผิด พลิกแพลงเปลี่ยนแปลง หลายสิ้นพันคม จึงสมชื่อสมนามว่า มหาโจร กำลังปล้นศาสนาเวลานี้ ไม่มี ยางอายุเลย หมดยางอายุ คือพระของเราที่เป็นอยู่เวลานี้ ที่ก่อเรื่อง ก่อราวเอาไฟเผาคนทั้งประเทศ และศาสนาให้ล่มจมด้วยกัน จะเรียกว่า มีแต่พระหัวโล้น ๆ ผิดไปที่ไหน

ถ้ามีศีลมีธรรม มีhiri โอตตปปะ ต้องคำนึงถึงหลักธรรมหลักวินัย ความสงบร่มเย็นที่โลกต้องการ ต้องมีความมุ่งหวังด้วยกัน ปฏิบัติเพื่อความสงบร่มเย็นแก่โลก แต่นี่มันมีตั้งแต่เพื่อความแตก ความร้าย ความ พังทะลาย ทั้งชาติทั้งศาสนาจะให้เป็นไปด้วยกันนะเวลานี้ เราต้องจริงจัง ทุกคน เรื่องราวทั้งหลายนี้จับมาได้เป็นลำดับ ๆ เรื่องความเป็นโจรเป็นมาร เป็นมหาโจร จับมาได้พลิกตรงนั้นตรงนี้

๑๐. มหาเถรสมาคมกับมหาโจรเข้ากันได้ถ้าทำผิด

เวลานี้กำลังจะตั้งมหาเถรสมาคมขึ้นมา เป็นเครื่องรับรองยืนยัน กฎหมายกฎหมายที่กำลังจะทำลายชาติไทยเราอยู่นี้ ว่าจะให้มหาเถร สมาคม เป็นผู้รับรองกฎหมายกฎหมาย (ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถร สมาคม) อันนี้ยกขึ้นมาเป็นทองคำทั้งแท่ง แล้วก็ให้คนไทยทั้งชาติ ที่เคย กราบพระพุทธเจ้าพระองค์ที่เลิศเลอมาแต่กาลไหน ๆ พระธรรม พระสงฆ์

๑๔

เลิศมาแต่กาลไหน ๆ แล้วให้กราบพวกมูตรพวกคุณนี้แทนพระพุทธเจ้า แล้วเอาพระพุทธเจ้าเหยียบย่ำทำลายลงไป มันเคยมีที่ไหน

นี่กำลังจะตั้งข้อประชุมขึ้นมา เอามหาเถรสมาคมมาเป็นข้อยืนยันรับรอง ว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาทำถูกต้องแล้ว มหาเถรสมาคมไหนก็เถอะ มหาเถรสมาคมก็คน พระที่เป็นมหาเถรสมาคมก็คน ผู้ไม่เป็นมหาเถรสมาคมมีจำนวนมากน้อยเพียงไร ก็คนเหมือนกัน ผิด-ถูก ทำไมจะไม่รู้ด้วยกัน ถ้ามหาเถรสมาคมจะมายกพวกนี้ เป็นเครื่องรับรองยืนยันว่า มหาเถรสมาคมเป็นผู้มีอำนาจบาตรหลวงอย่างใหญ่หลวง สามารถที่จะ ต้านทานบรรดาประชาชนทั้งหลาย ที่เป็นเจ้าของสมบัติแห่งพระพุทธ ศาสนามานมนานนี้แล้ว ให้เป็นของปลอมจอมปลอมไปหมด มีแต่มหาเถร สมาคมเท่านั้นจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ ในแดนพุทธศาสนาของเราอย่างนี้แล้ว

มหาเถรสมาคมไหนก็มาเถอะนะ ยังไงมหาเถรสมาคมนี้จะต้อง เป็นมหาโจรด้วยกันกับพวกนั้น ก็เรื่องคนทั้งประเทศไม่ยืนยันรับรองแล้ว มหาเถรสมาคมเอาอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน จึงจะมายืนยันรับรอง สิ่งจอมปลอมทั้งหลาย ซึ่งเป็นเสนียดจัญไรต่อชาติบ้านเมือง แล้วจะเอา อันนี้มาเหยียบหัวคน มหาเถรสมาคมไหนก็มา ถ้ามาแบบนี้แล้วจะไม่มี ใครถอย คนไทยของเราจะสู้ มีหลวงตาบัวเป็นหัวหน้า จะสู้คอขาดไปเลย ให้ถอย หลวงตาไม่ถอย

มหาเถรสมาคมมาจากไหน มีกีนิกาย มาประชุมกันว่าอย่างไรบ้าง ที่จะมายกเอาส้วมเอาถ่านนี้ขึ้นมาเป็นทองคำ ให้พี่น้องชาวไทยเรากราบ แทนพระพุทธเจ้า มันมีที่ไหน ยกมามหาเถรสมาคมไหนก็มา ถ้าลองขัด ต่อหลักธรรมหลักวินัย กฎหมายบ้านเมืองแล้ว ก็เป็นมหาโจรโดยดี มหาเถรสมาคมนั้นแล แต่ก่อนเป็นที่เคารพบูชาของคนทั่วประเทศไทย แต่บัดนี้จะกลายเป็นมหาโจร จะให้กราบไหว้อย่างนั้นไม่ได้ มหาเถร สมาคมกับมหาโจรมันก็เข้ากันได้ ถ้าทำผิดไป

นี่กำลังจะเริ่มหาเรื่องปิดบังเงื่อนงำทุกอย่าง หลายสันพันคม ฟังว่า จะปิดประตูประชุมบ้าง เราก็ทราบมา มันไม่ประชุมก็ได้ มันปิดหลอกโลก ครั้นเวลามันประชุม ความจริงมันเอาความจอมปลอมมาก็ได้ พวกนี้พวก ร้อยสันพันคม พวกมหาโจร มีตั้งแต่คอยจะปล้นบ้านปล้นเมืองโดยถ่ายเดียว ด้วยคนสองสามคน พระหัวโล้น ๆ สองสามองค์เท่านั้น พระเหล่านี้ก็ไม่ใช้ พระเล็ก ๆ น้อย ๆ นะ ตั้งแต่พระธรรมดาฟาดขึ้นไปชั้นเจ้าฟ้า เจ้าคุณ สมเด็จ ก็มี เป็นมหาโจรต่อสู้อ กำลังทำลายชาติบ้านเมืองอยู่เวลานี้ จะไม่ให้พูดได้ยังไง เรื่องมันมีมาอย่างนี้ พูดไม่ได้หรอก

เรื่องทำไมมีมาได้ ทำไมการพูด พูดไม่ได้ มาปิดปากกันหาอะไร มีสิทธิที่จะพูดตามหลักความจริงด้วยกันทั้งสองฝ่าย ใครเก่งอะไรรอดออกมา มีอะไรให้ว่ามา ทางนี้ก็จะว่าให้เต็มปากอย่างนี้ มันผิดก็บอกว่าผิด ตั้ง มหาเถรสมาคมขึ้นมาแล้ว จะยกมหาเถรสมาคมนี้เป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ยกกฎหมายปลอม ๆ ข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ปกครองสงฆ์ขึ้นเป็นเทวดาแทน พวกเปรตพวกผีที่กำลังจะเอาขึ้นเป็นเทวดาแทน เอาไหนก็เอา

ถ้าคนไทยทั้งชาติยังไม่ตาย พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยผู้จงรักภักดีต่อ พระพุทธศาสนายังมีอยู่มาก ให้มันตายทั้งเมืองไทยก็ให้ตาย หลวงตาบัว ตายก็ไม่สงสัยอะไร

๑๑. พ.ร.บ.สงฆ์ใต้ดิน มหาโจรใต้ดิน

เขาไม่ได้บอกว่า พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับนี้คืออะไร ฉบับนี้คือไฟนรก เผาชาติเผาศาสนาเมืองไทย แต่เขาคิดว่าถ้า พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่ผ่านแล้ว เมืองไทยเราจะไม่มีชาติมีศาสนา จมหมด ก็คือว่า มี พ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้น ยกชาติ ศาสนา เมืองไทยเราให้เจริญรุ่งเรือง ว่างั้นนะ นี่เพิ่งเกิดขึ้นมา เร็ว ๆ นี้ เขาจะยกชาติไทยให้เจริญรุ่งเรือง พวกเข้ใจนะ นี่พูดเมื่อเข้านี้ ว่า พ.ร.บ.ฉบับนี้เท่านั้นที่จะยกชาติไทยเรา ให้มีศาสนา ให้เป็นชาติ อันสมบูรณ์พูนผลจาก พ.ร.บ.นี้เท่านั้น

๑๖

เขาไม่ได้พูดว่า พ.ร.บ.นี้เกิดขึ้นมาจากความชุ่มชื้น เกิดขึ้นมา จากความสังสมเจตนาร้ายทั้งหลายแสดงต่อกัน ไม่เปิดเผย ผู้ที่แต่ง พ.ร.บ.สงฆ์ขึ้นมานี้ก็ใครไม่ทราบ เขาไปชุ่มอยู่ที่ใต้ดิน ออกมาแล้วเป็น บทเป็นบาท เป็นกำหนดกฏบัญญัติ เป็นอำนาจบาตรใหญ่หลวง ด้วยคน ทั้งพระทั้งฆราวาสนะ รวมทั้งกันในจุดเดียวกันนี้ ชุ่มอยู่ที่ใต้ดินเหมือนกัน

ทั้ง พ.ร.บ.สงฆ์ ก็ชุ่มอยู่ที่ใต้ดิน คนใต้ดินเป็นผู้เขียนขึ้นมาคือใคร เรายังไม่ทราบนะ แล้วกลุ่มนี้ก็กลุ่มอยู่ที่ใต้ดิน กลุ่มที่เขาว่าเขาจะยกศาสนา ให้เจริญรุ่งเรือง เขาอยู่ที่ใต้ดินเวลานี้ เขาเอาตั้งแต่ฟืนแต่ไฟเหมือนดัง เถาวัลย์ระโยงระยางจากกอกที่อยู่ใต้ดินนั้นนะ ออกกระจายทั่วประเทศไทย โฆษณาชวนเชื่อ มีแต่เหยื่อล่อเบ็ดทั้งนั้น ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ทุกคน มาไกลแสนไกลเพื่อจะฟังเรื่องราวของชาติศาสนาในเมืองไทยของเรา ที่เคย ปฏิบัติบำรุงกันมานาน ท่านทั้งหลายได้มาพบมาเห็น แม้เดือดร้อนมา ตั้งแต่ภาคต่าง ๆ มาเวลานี้ก็เพราะ พ.ร.บ.ฉบับนี้เองที่ทำให้พี่น้องชาวไทย กระเทือนทั่วประเทศ นี่ละ

ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่า พ.ร.บ.อันนี้เป็น พ.ร.บ.อยู่ที่ใต้ดิน บุคคล ใต้ดินเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นมา แล้วกลุ่มของบุคคลผู้ก่อตั้งก็อยู่ที่ใต้ดิน ไม่เปิดเผย ตัวเอง ถามหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้ แต่ชุ่มอยู่ที่ใต้ดิน เพื่อจะเอายาพิษนี้ มาเผาโลก ประกาศตนว่าเป็นคนดีคนดี คนรู้คนฉลาด สามารถนำชาติ ศาสนาให้รุ่งเรืองได้ด้วยกำลังของพวกที่อยู่ใต้ดินนี้ ให้พี่น้องทั้งหลายจำ เอาไว้นะ

นี่เราอยู่เหนือดิน เราอยู่บนดิน เราคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องราวของ ใต้ดิน คนที่อยู่บนดินย่อมเป็นคนเปิดเผย เป็นคนที่แจ่มแจ้งทุกอย่าง กิริยา อากาารเห็นทั่วหน้ากัน แต่บุคคลที่อยู่ใต้ดิน เช่น โจร มหาโจรอยู่ที่ใต้ดิน มีแต่ สังสมศัตราราวุฑเป็นฟืนเป็นไฟ ที่จะเผาไหม้คนอื่นโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

๑๗

เราเห็นไม่ใช่หรือ พวกมหาโจรมันจะไปปล้น ไปเมืองใด มันจะต้องสั่งสมกำลังของมันอยู่ในที่ลับ ๆ นี่ก็มีลักษณะเดียวกัน ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอาไว้

๑๒. ความกระหายของมหาโจรปล้นชาติปล้นพระพุทธศาสนา

เรานี่มันสลดสังเวชพอแล้ว ไ้ สลดจริง ๆ นะคราวนี้ เห็นพระเป็นความหยาบโลนโหดร้ายทารุณ เกินกว่ามนุษย์ธรรมดา ๆ ไปเสียอีก คือเกินนั้นจริง ๆ มนุษย์ประชาชนเขาธรรมดายังเรียบร้อย ๆ อยู่ อันนี้ผาดโผนโจนทะยานยิ่งกว่ายักษ์กว่าเปรตกว่าผี กระหายอำนาจ พุดง่าย ๆ ว่า กระหายอำนาจ กระหายศักดิ์ศรี เข้าใจหรือ ศักดิ์ศรีมันเคยแพ้มาแล้ว จึงรุนแรงมาก คำว่าอายุไม่มี ความหิวความกระหายที่ว่านี่รุนแรงมาก ทำให้ลมหมด เรื่องความผิดถูกชั่วดีอะไรไม่สนใจ มันจะเอาให้ได้ยังไง ๆ

เวลานี้กำลังหิวกระหายนี้มากทีเดียว ประหนึ่งว่าจะกระอักเลือดออกไปถ้าไม่สมหวัง ถึงขนาดนั้นนะ ถ้าไม่ได้กินมนุษย์ชาวพุทธ และชาวไทยทั้งชาติเป็นอาหารอันอร่อยแล้ว เรียกว่าจะตายในขณะนั้น เพราะความหิวกระหายเนื้อมนุษย์ หรือ เนื้อศาสนา เนื้อของชาติ เป็นอาหารกินเลี้ยงกัน เข้าใจไหม หิวกระหายขนาดนั้น คราวนี้เราสลดสังเวชยังไป เนื้อศาสนานี้มันสำคัญ เนื้อศาสนาคือหัวใจคนชาวพุทธทั้งชาติในเมืองไทยเรา ชาติก็กลมกลืนดึงมาด้วยกันหมด ให้จมไปด้วยกัน

๑๓. สมบัติตามหลักพระวินัย

สมบัติทั้งหลายตามหลักพระวินัยนะ คือ สมบัติเงินทองข้าวของเขา ถวายมาเป็นจตุปัจจัยไทยทานแก่พระเจ้า พระสงฆ์ ตามศรัทธาของเขา พระสงฆ์ท่านก็รับด้วยความบริสุทธิ์ใจ เป็นสมบัติของตนโดยสมณสาธูป คือ พระเป็นเจ้าของสมบัติ ไม่เป็นโลกเป็นสงสาร ไม่เป็นกิเลสตัณหา รักษาโดยอรรถโดยธรรม ใช้สอยกันมาสงเคราะห์กันมา ดังที่วัดป่าบ้านตาด ปฏิบัติ

๑๘

อยู่เวลานี้ พี่น้องทั้งหลายบริจาคเงินมาทั่วประเทศไทย เมืองนอกเมืองนาก็มี เราก็นำออกใช้อย่างนี้ พี่น้องทั้งหลายเห็นว่าผิดไปไหม พิจารณาให้ดี นี่ระเบียบกฎข้อบังคับที่ปฏิบัติมาตามพุทธศาสนา ตั้งแต่ดั้งเดิมปฏิบัติมาอย่างนี้ เวลานี้วัดป่าบ้านตาดก็ปฏิบัติแบบนั้น เงินทองข้าวของมีกี่พัน กี่หมื่นล้าน เราอยากจะทำถึงหมื่นล้านนะ ที่แจกจ่ายทั่วถึงนี้ นี่ก็คือสมบัติ ที่เกิดมาโดยธรรมของพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย เราไม่ได้ไปบีบบังคับไฟ จากพี่น้องทั้งหลายมา เป็นศรัทธาของพี่น้องทั้งหลายเองมาบริจาคด้วยความ เป็นธรรมตามหลักพุทธศาสนาเรียบร้อยแล้ว เรานำออกเฉลี่ยเผื่อแผ่ ทั่วโลกดินแดนเวลานี้ นี่คือเรื่องทางเดินของพุทธศาสนาสงบรวมเย็นใหม่ หรือว่าหลวงตาบัวไปบริจาคที่ไหนเป็นไฟไปที่นั่นมีไหม พิจารณาซิ เอาให้ ยัน ๆ นี่ละเราเดินตามทางของศาสดา โลกสงสารมีความสงบรวมเย็นมาอย่างนี้

วัดนี้เป็นผู้รักษาสมบัติที่ได้มาเอง ไม่มีเจ้าอำนาจบาตรหลวงมาจากที่ไหน ที่จะมาปกครองรักษาสมบัติ ให้เป็นผู้มีอำนาจสิทธิ์ขาดแต่ผู้เดียว วัดนี้เป็นเหมือนนักโทษ มีเงินมาเท่าไรพวกเปรตพวกผี พวกยักษ์พวกมาร จะมาเป็นผู้คุมอำนาจรักษาหมด สมบัติในทั่วประเทศไทยนี้ วัดต่าง ๆ นี้ พวกเปรตพวกผีตั้งข้อบัญญัติขึ้นมา จะเป็นผู้รักษาสมบัติเหล่านี้ เขาจะ เป็นผู้จับจ่ายอะไร ๆ แต่ผู้เดียว ตกลงก็เรียกว่าทุกวัดทุกวาเป็นเรือนจำ ทั้งหมด แล้วพระที่อยู่เ็นวัดนั้น ก็เป็นนักโทษในเรือนจำ

เขาจะเป็นผู้มีอำนาจอันใหญ่หลวง เข้ามาปกครองวัดนี้ จับจ่าย ใช้สอยเงินทองอย่างฟุ่มเฟือย สะดวกสบาย กินโต๊ะกินเลี้ยงกันหัวโล้น ๆ นี่นะ เข้าใจไหม มีประชาชนก็คนก็ไม่รู้เป็นกลุ่มกันมา กลุ่มเหล่านี้ละ กลุ่มที่จะเป็นเจ้าอำนาจปกครองวัดทั้งหมด

สมบัติเงินทองข้าวของที่ได้มาโดยอรรถโดยธรรม ดังพระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตให้แล้ว พระปฏิบัติมาด้วยความร่มเย็นนี้ พวกนี้จะมาบีบบังคับไฟ

มาเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาทั้งหมด เขาจะเป็นผู้รักษาเก็บกวาดสมบัติเหล่านี้ แต่ผู้เดียวแต่คณะเดียวเท่านั้น นี่แหละเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไง มนต์ หรือมันผิดมันถูก ประการใด เอาไปพิจารณาซิ

นี่แหละหลักประเพณีก็ดำเนินมาอย่างนี้แหละ วัดไหนท่านก็เป็นใหญ่ในวัดของท่านนี่นะ เจ้าอาวาสเป็นผู้คุ้มครอง สมบัติที่เป็นของสงฆ์ท่านก็จัดไว้ประเภทของสงฆ์ ของกลาง เรียกว่า ของสงฆ์ ครุภัณฑ์ ลหุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ คือ สิ่งที่หนักแจกจ่ายกันไปไหนไม่ได้ให้เก็บไว้เป็นส่วนกลาง ลหุภัณฑ์ เช่น จตุปัจจัยไทยทานต่าง ๆ ที่ได้มาแจกจ่ายไปหมดแล้วแต่ตามอริยาสัยของผู้จะแจกจ่ายไป เช่น หัวหน้าวัดเห็นสมควรจะแจกจ่ายไปทางไหน ท่านก็แจกจ่ายของท่าน ด้วยอำนาจแห่งท่านเป็นผู้ครองในวัดนั้น นั่น เป็นอย่างนี้ตลอดมา

นี่ละวัดหนึ่ง ๆ มีพระเป็นเจ้าของสมบัติของวัดนั้น แล้วมีเจ้าอาวาสครอบ ทั้งส่วนกลางคือของสงฆ์ ของสงฆ์ที่เป็นครุภัณฑ์ ลหุภัณฑ์สังฆาริมทรัพย์ อสังฆาริมทรัพย์ ทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้ เคลื่อนที่ไม่ได้

เช่น ที่ไร่ ที่นา หรือที่ไหนก็ตามเป็นของวัด ที่กัลปนา*ของสงฆ์เหล่านี้เป็นอสังฆาริมทรัพย์ เคลื่อนที่ไม่ได้ สังฆาริมทรัพย์ เคลื่อนที่ยกไปได้ แต่เป็นครุภัณฑ์ ท่านก็ไม่ออกแจก

นี่ละหลักพระวินัยหลักธรรม ฟังซิท่านทั้งหลาย เราเรียนมาแท้ ๆ จะมาโกหกเราได้หรือ ลูบตาเราได้หรือ สิ่งไหนที่เป็นส่วนครุภัณฑ์ ลหุภัณฑ์ เป็นของสงฆ์ ท่านก็ทราบ ท่านปฏิบัติตามนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เกิดความเดือดร้อนเสียหายที่ไหนไม่มี นี่ละพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ให้ความร่มเย็นแก่พุทธบริษัทพระเถรขนาดไหน ปฏิบัติมาจนบัดนี้ บัดนี้กำลังระส่ำระสาย กำลังจะแตกกระจัดกระจายไป เพราะมาบัญญัติใหม่

ที่ว่า บุคคลผู้ใด หรือ คณะใด ที่จะมาเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง

* ที่ดินหรือสิ่งอื่น เช่น อาคารซึ่งเจ้าของอุทิศผลประโยชน์ให้แก่วัดหรือศาสนา

๒๐

ปกครองวัดนั้นวัดนี้ กวาดต้อนเอาสมบัติทั้งหลายเข้ามาอยู่ในใต้อำนาจ
ของตนผู้ปกครอง เหมือนว่าหัวหน้าหรือว่านายคูนักโทษอย่างนี้ ไม่มีใน
หลักธรรมหลักวินัย บัญญัติมาจากไหน พระวินัยข้อนี้บัญญัติมาจากไหน
พระราชบัญญัติข้อนี้บัญญัติมาจากไหนเราไม่เห็น นี่ขัดใหม่ขัดต่อพระวินัย

แล้วที่นี้พี่น้องทั้งหลายเห็นใหม่ว่า บัญญัติข้อที่ว่า จะมาเป็นเจ้า
อำนาจบาตรหลวง ควบคุมเปิบมือกินอยู่บนหัวพระทั้งประเทศไทยทุกวัด
ทุกวา แต่กลุ่มเดียวสองกลุ่มนี้นั้น ไม่มีในพระวินัย ฟังตั้งขึ้นมาจากความ
ลึกลับเมื่อเร็ว ๆ นี้เท่านั้นเอง นี่พระวินัยพระพุทธเจ้าตั้งไว้แล้วมาทำลาย
ทำไม ตรงนี้ผิดมาก เรื่องพระวินัย ผิดกันตรงนี้ ผิดมากทีเดียว
พระวินัยตั้งไว้แล้วสมบูรณ์แบบ มาแข่งดีพระพุทธเจ้าหาอะไร มาบัญญัติ
ใหม่หาอะไร บัญญัติข้อนี้อย่างไรก็ไม่มีผลเราพูดตรง ๆ

๑๔. หลวงตาเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้ง

พระพุทธเจ้า ท่านก็ทรงแสดงไว้แล้วว่า ไม่ให้บัญญัติสิ่งที่
พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ ไม่รู้ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว
มีในหลักธรรมหลักวินัย นี่บัญญัติใหม่หรือไม่บัญญัติใหม่ บัญญัติที่เอา
สงฆ์เป็นนักโทษ เอาขอบเขตของวัดแต่ละวัดเป็นเรือนจำ ๆ แล้วพวกนี้
เป็นนายคูนเข้ามาเหยียบย่ำทำลายอย่างนี้ มีในพระบัญญัติข้อไหน มันเอา
มาเสือกกะโหลกหาทำอะไร ตั้งแต่เด็กอมมือเขาก็ไม่ทำ นี่มันเป็นยังงี้
มันเร็วกว่าเด็กอมมือขนาดไหน พวกเปรตพวกผีนี่นะ

มันจะตั้งบัญญัติ ข้อบัญญัติ กำหนดไปไหนก็ตามเถอะ หลักธรรม
หลักวินัยมีอยู่ พระสงฆ์ทั่วประเทศไทยนี้ จะก้าวเดินตามหลักธรรม
หลักวินัย ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เท่านั้น จะไม่ยอมรับกับพวกคลั่ง
กิเลส พวกสัว่มพวกถ่าน พวกเปรตพวกผีที่จะมาบัญญัติใหม่ มาควบคุม
พระเถรทั้งหลายทั่วประเทศไทยนี้เป็นอันขาด ไม่ยอมรับว่างั้นเลย จะ

ตัดสินใจไปแพ้ไปชนะก็ตาม แพ้ขนาดไหนก็ตาม ชนะขนาดไหนก็ตาม จะไม่ให้เข้ามาฟังเสียง นอกจากหลักธรรมวินัยนี้เท่านั้น

เอ้า ใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่ง มา ! หลวงตาบัว จะออกทัพเอง เอ้าตั้งเข้ามาว่าใครชนะ เทวทัตชนะหรือ เอ้าชนะไป มิ่งชนะกับมิ่งแพ้วพร้อมกันเลย เข้าใจไหม มิ่งชนะกู กูก็ชนะมิ่งด้วยธรรม ด้วยศาสนา ด้วยหลักความจริง มิ่งชนะมิ่งก็ชนะด้วยเปรตด้วยผีของมิ่ง นั่นแหละ เรา จะว่าอย่างนี้ เข้าใจไหม กูมิ่งออกทันที เข้าใจหรือ กางภาพพจน์เอาไว้

หลวงตาบัวเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้ง มอบกายถวายตัว ต่อพระพุทธเจ้า เราไม่ได้มอบกายถวายตัวต่อเปรตต่อผี ต่อบัญญัติ สุ่มสี่สุ่มห้าลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาอย่างนี้ จะเอามาชนะได้หรือ หลักธรรมหลักวินัยมีอยู่ เอ้า ตัดสินไปไหนก็ตัด เราไม่ยอมรับเสียอย่างเดียว พระทั่วประเทศไทยไม่ยอมรับเสียอย่างเดียว จะมีอำนาจบาตรหลวงมาจากไหน ธรรมวินัยเป็นเครื่องยืนยันไม่ยอมรับมีอยู่ นั่น จะเอามาจากไหนวะ นี่หลักความจริงมันเป็นมาอย่างนี้

๑๕. ลูกศิษย์คิดทำลายครู

นี่ก็ลูกศิษย์หลวงตาบัวเอง เป็นลูกศิษย์ของวัดโพธิสมภรณ์ด้วย มหาถาวร อยู่วัดสระปทุม (วัดปทุมวนาราม) กำลังยกพวกขึ้น ว่ามีพวกมากแล้วจะมาโจมตีหลวงตาบัว ว่ากำลังทางไหนพอ จะมาตีหลวงตาบัว

ฟังซิ นี่ฟังชัดเจนนะ เราได้ยินมาแล้วเราสดสังเวช เรื่องความแพ้ ความชนะเราไม่มี มีตั้งแต่ความสดสังเวชที่จะมาแสดงตัวอย่างหยาบโลน ในท่ามกลางแห่งหลวงตาบัวกับท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิต ท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตเป็นอาจารย์ของพระองค์นี้ พระองค์นี้ชื่อ มหาถาวร อยู่ที่วัดโพธิสมภรณ์ บวชแล้วไปอยู่ที่วัดสระปทุม แล้วที่นี้เวลาอยู่ที่วัดสระปทุม เทปของหลวงตาบัว วัดป่าบ้านตาดนี่ก็วานเข้าไปวัดสระปทุมทั้งหมด ไปให้

๒๒

พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายฟังที่วัดสระปทุม เขาจะลงใจไม่ลงใจก็แล้วแต่เถอะ แต่ความแน่ใจของเรา เขาลงใจแน่นอน ได้ฟังเทศน์จากเราในธรรมทุกชั้น ที่มหาถาวรเอาไปเทศน์ให้เขาฟังทุกคืน ๆ ตลอดมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว

มีหน้าซ้ำบางที่ยังโกหกมดเท็จเขาอีกว่า อาจารย์มหาบัวจะมาที่ วัดสระปทุมนี้วันไหน เวลาเท่าไหน ๆ ไซ้ใหม่ ดิตบายประกาศหน้าวัด เพื่อให้ประชาชนเขามาฟังเทศน์ฟังธรรม ครั้นเวลาเขามาแล้ว หลวงตาบัว ดิตฐานะไม่ได้มา โดยที่เราไม่รู้เลยนะ มันโกหกได้อย่างนั้นตั้งแต่ต้นมานะ เวลาเขามาก็ว่าท่านดิตฐานะ ท่านไม่ได้มาเสีย นั้น ก็หาผลประโยชน์ อันหนึ่งเข้าใจหรือ ที่นี้เทศน์ของเราเนี่ย เบื้องต้นเราก็นึกว่าเขาไปเป็นอรรถ เป็นธรรม ทางนี้ก็ส่งให้ ๆ ตามเจตนาของผู้เป็นธรรมด้วยกัน ก็ไม่มี อะไรลึกลับ ฟังจนกระทั่งมาถึงระยะนี้แหละ แล้วกลับตัวมาว่าได้กำลังวังชานี้ พอแล้วที่จะดี ยกทัพตีมหาบัว เข้าใจไหม นี่พวกนี้

เวลานี้กำลังก่อตัวขึ้นวัดสระปทุม มหาถาวร เป็นตัวเอกตัวสำคัญ เรื่อง พ.ร.บ.สงฆ์ ก็ออกจากลึกลับ จากนั้นไปกินได้อย่างนั้นนะ นี่เพียงเรา ได้ยิน ๆ เราก็ดูตามที่ได้ยินมา เราไม่มีเจตนาโกหก ให้พี่น้องทั้งหลาย ทราบเอาไว้ นี่แหละ เลียนหนาม หรือ ฟืนไฟกำลังเผาไหม้จากพระ หัวโล้น ๆ ที่เขาเคารพนับถือว่า เป็นพระเป็นครูอาจารย์ที่ควรเชื่อถือได้ แล้วมันกลับตัวมาเป็นมหาโจรปล้น เหยียบหัวครูบาอาจารย์ จนกระทั่ง ถึงเหยียบหัวพ่อแม่ครูจารย์มัน ได้ลงคอแล้ว

ไม่มีอะไรเหลือในโลกนี้ เรื่องแพ้-ชนะ อย่าเอามาพูดเลย เพียงฟัง เท่านั้นเราสลดใจ แหงนไปแล้วนะ เราไม่ต้องการฟังแล้วเรื่องที่ว่าแพ้-ชนะ เราไม่อยากจะยินเลยคำนี้ คือเรื่องจมโดยถ่ายเดียว พิณาศโดยถ่ายเดียว เท่านั้น ใครตั้งขึ้นก็เอาชิ ยังไงก็ต้องฟัง วังนั้นเลย เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ธรรมพระพุทธรเจ้าไม่มีสอง นี่ก็กำลังเรื่องแทรกเข้ามา ๆ

พูดไปพูดมาว่าหยุดแล้วนะ มันก็ไปอีกแบบนี้ละ ลูกศิษย์มันจะ ทำลายครู มันก็แปลกนะ โอ๊ย มันน่าสลด มันอดไม่ได้นะเรา มันสะดุดใจ

อย่างแรง มหาถาวร ก็เป็นศิษย์หลวงตาบัวโดยแท้ละ โขยกเทปเอาจาก วัดป่าบ้านตาดไปกองอยู่วัดสระปทุม แล้วก็กลับเอาเป็นกำลัง กลับมาตีเรา นี่แหม พินาศ อู๊ย ฟังไม่ได้เลยนะ ทุเรศจริง ๆ นี่ละความตื่นยศตื่นลาภ อยากเป็นเจ้าของอำนาจบาตรหลวงใหญ่โต อยากร่ำรวย ครองบ้านครองเมือง ทีนี้มันจะเอาให้จมนะตรงนี้ จะไม่เป็นอย่างอื่น

๑๖. สมเด็จพระปรีดา เป็น สมเด็จพระสังฆราช ใครจะกราบได้ลงคอ

เวลานี้ยังหัวเลี้ยวหัวต่อ สมเด็จพระสังฆราชของเราทุกวันนี้ท่าน กำลังประจวบ ทีนี้ก็แย่งกันขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชละซี ใครจะกราบ มันได้ลงคอสมเด็จพระปรีดาอย่างนี้ ว่างั้นเลย มันตั้งมาร้อยองค์ก็ไม่มีใคร กราบมันละสมเด็จพระปรีดาอย่างนี้นะ เห็นอย่างชัด ๆ อย่างนี้ พูดนี้ผิดไป แล้วเหอ ท่านทั้งหลายไปดูเอาซิ ธรรมะไม่หาเรื่องใส่ใคร ต้องพูดตาม หลักความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง ๆ นี่ความจริงเป็นอย่างนี้ แย่งตำแหน่ง แย่งยศแย่งลาภ นี่ละกำลังไฟเผาเต็ยวนี้ คือแย่งตำแหน่งกัน แย่งยศ แย่งลาภ แย่งอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ ถือน ๆ เอาไฟมาเผาคนดีให้ แผลกเหลวไปหมดเวลานี้ เพราะอันนี้เอง มันกำลังแย่งกัน

อู๊ย ยิ่งกว่าหมาอีกนะพวกนี้ เลวร้ายมากทีเดียว เอาสายตาของ ธรรมจับดู ดูไม่ได้ หากว่าพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่นี้ อาจจะมีสลบไสล ไปก็ได้ คือทนดูพวกเราไม่ได้ พวกเรายังสนุกกัดกันแข่งพระพุทธรูปเจ้าอีก ยิ่งเร็วกว่าหมาไปอีกหลายชั้นหลายตอน เป็นยังไงพี่น้องชาวไทยเรา คิดยังไงบ้าง เวลานี้เลวร้ายมากพวกที่จะทำลายนี้ เลวจนไม่มีเหตุมีผล ลุกลี้ลุกลน ทุกอย่างเลวร้ายที่สุดจนดูไม่ได้ว่างั้นเถอะ ให้ท่านทั้งหลาย ดูเอานะ มันชอกแซกชิกแซกไปหมดทุกแห่งทุกหน ไม่คำนึงว่าผิดว่าถูก อะไรเลย เรื่องยางอายอย่าไปถามนะพวกนี้ มันหน้าด้านยิ่งกว่าอะไร แล้วนะ อย่าไปถามให้ดูก็แล้วกัน

๑๗.ชาติ ศาสนา จะจมไปด้วยมหาภัยเหล่านี้เอง

เวลานี้กองทัพเปรต กองทัพผี กองทัพนรกอเวจี มหาโจรมหาภัย ปล้นศาสนา มันขึ้นมาจากใต้ดิน มาจากความสีกลับ ๆ ธรรมดาคนจะขโมย ต้องด้อม ๆ มอง ๆ ไม่เหมือนกับคนที่เป็นอิสระ ของสมบัติเรา เรามีสมบัติอะไร เราก็เอามาใช้มาสอยอย่างเปิดเผย แต่สมบัติที่จะไปแจกไปลัก ไปขโมยเขามาในจำพวกโจรพวกมาร มันต้องลี้ ๆ ลับ ๆ หลบ ๆ ซ่อน ๆ อันนี้มันก็ออกกฎกติกาข้อบังคับมาว่า ตั้ง พ.ร.บ. แร แบ อะไร เราก็ไม่ทราบกับใครใคร่พ่อแม่แม่มันละ พ.ร.บ. แร แบ อะไร ตั้งมหาภัยขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกัน อย่างนี้เหมาะสมมากกว่า

ใครเป็นคนตั้งขึ้นมาในกฎข้อบังคับเหล่านี้ ถ้ามหาตัว มันหลบ ๆ หลีก ๆ มันไม่เอาตัวจริงออกมาแสดงให้ฟัง ถ้าเป็นของจริงเอามาชี้ ใครเป็นคนตั้งขึ้นมากฎข้อกติกาอันนี้ มีข้อประชุมกันอย่างไรบ้าง ใครเป็นคนรับรองในกฎกติกาเหล่านี้ ที่มาตั้งเหยียบหัวพระศาสนาและประชาชนที่เป็นชาวพุทธอยู่เวลานี้ ตั้งขึ้นมาจากผู้ใดมันก็ไม่บอก เข้าใจไหม มันตั้งอยู่ใต้ดิน แล้วคณะใดเป็นผู้ตั้งขึ้นมาจากใต้ดินนี้ จนมาเป็นพินเป็นไฟเผาไหม้ทั่วโลกอยู่เวลานี้เห็นไหมพุทธศาสนา คณะใดเป็นคนตั้ง มันก็ไม่บอก หลบ ๆ หลีก ๆ ว่าคนนั้นคนนี้ แล้วก็ผ่านนั้นผ่านนี้

ครั้นจะผ่านมหาเถรสมาคมก็ว่าของนี้เป็นความลับ ๆ ไม่ให้ฟัง ไม่ให้อ่าน แล้วก็มาประกาศว่าได้ผ่านมหาเถรสมาคมแล้ว ผ่านเฉย ๆ ไม่ได้อ่าน ถ้ามหาเถรเป็นผู้เป็นบรรพชิตเป็นธรรม เขาบอกว่ามันผ่านมาอันเดียวทราบข้างเดียว ๆ ท่านเองท่านก็ไม่ทราบ มีแต่ผ่าน ทราบว่าผ่านเฉย ๆ เห็นไหมกลอุบายของเปรตของผี ที่กำลังโฆษณาว่าการทั่วประเทศไทยเวลานี้ ออกทุกหย่อมหญ้าณะ ท่านทั้งหลายให้ฟัง เวลา

หลวงตาบัว มันโง่เง่าเต่าตุ่น เวลานี้ นะเคารพแต่พุทธศาสนา กราบไหว้พุทธศาสนา ตามหลักกรรมหลักวินัยที่ปฏิบัติมา ไ้ พ.ร.บ. แร แบ

นี่เป็นการทำลายพุทธบัญญัติพุทธศาสนาของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ เพราะเหตุไร อ้าว เราจะยกมาเฉพาะอย่างยิ่ง การปกครองสงฆ์ สมบัติของสงฆ์ มีทุกแห่งทุกมุมอะไรในวัดนั้น ๆ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ครอบหมด พระสงฆ์ปฏิบัติมาด้วยความราบรื่นตั้งมาจนกระทั่งบัดนี้ แล้วเวลานี้ พ.ร.บ. แร่ แบ เทวทัต มหาโจรที่จะเข้ามาเหยียบย่ำทำลาย จะเหยียบหัวพระพุทธเจ้าลงมาเป็นอันดับหนึ่ง เรื่องธรรมวินัยไม่สำคัญ นี่เห็นใหม่ กฎหมายสำคัญกว่า นี่ฟังซิ ออกแล้วนะเวลานี้ ฟังซิ กฎหมายกฎหมายสำคัญกว่า

๑๘. ลูกศิษย์คิดทำลายครู (ต่อ)

เบื้องต้นเราค่อนข้างเชื่อว่าท่าน เชื่อท่านลงใจในเรา มาขอเทปจากวัดป่าบ้านตาด เราก็เล็งดูในระยะนั้น ก็รู้สึกว่าเรียบร้อยทุกอย่างเป็นที่ยอมรับกัน เราจึงให้พระส่งเทปนี้ไปให้ เทปทุกประเภทเรียกว่า กองอยู่ในวัดสระปทุม กับ มหาถาวร ทั้งหมด ครั้นเอาไปแล้วก็เปิดให้ญาติโยมเขาฟัง เขาก็มาฟังทุกวัน ๆ ในบรรดาเทปทั้งหลายทุกชั้นของธรรมที่เราเทศน์ เทศน์ทุกชั้น ไม่สงสัยทุกชั้นธรรมเลย ตั้งแต่แกงหม้อใหญ่ จนกระทั่งถึงสูงสุดว่างั้นเลย อยู่ในเทปนั้นทั้งหมด

ท่านเหล่านี้ก็มาฟังเทปอยู่นั้นจนกระทั่ง ถ้าภาษาของเราเรียกว่า ลงใจเต็มเหนี่ยวแล้ว จะเป็นอย่างไรไปไม่ได้แล้ว ว่างั้นเถอะ นอกจากจะมุ่งต่อความดีทั้งหลาย ให้หลุดพ้นท่านั้นจากธรรมทั้งหลายนี้ ด้วยการฟังด้วยความจริงใจ ท่านเหล่านี้ก็พลอยได้เป็นลูกศิษย์ของมหาถาวรด้วย ธรรมะอันนี้ จะว่า มหาถาวร เอาธรรมของเราไปสื่อสารกับพี่น้องชาวไทยเราทั้งหลาย ให้มาเป็นลูกศิษย์อย่างนี้ก็ได้

ถ้ามีเงื่อนไขขึ้นมารับกันแล้ว เงื่อนไขทำลายชาติเวลานี้ เข้าใจใหม่ เหมือนกับว่ากว่านั้นเอาเหล่านี้มาเป็นลูกศิษย์ แต่เวลานั้นยังไม่กว่านั้น

๒๖

ตามความรู้สึกของเรา ก็มีแต่ว่าเป็นการเสริมอำนาจ หรือ เสริมระหว่าง ลูกศิษย์กับอาจารย์ หนุนกันไป ด้วยอาศัยอันนี้ เป็นเครื่องหนุนอย่างนี้ ก็ถูกนะ เรายอมรับอันนี้ มันก็ไม่ผิดธรรมดา ถึงหากว่าอยากจะเป็น ผู้มักใหญ่ใฝ่สูง ก็เป็นอยู่ภายในจิตใจของแต่ละคน ไม่แสดงออกอย่าง หยาบโหล่น ดังที่เป็นอยู่เวลานี้นะ เราก็ยอมรับว่า ลูกศิษย์เหล่านี้มัน กลายไปเป็นลูกศิษย์ให้กับมหาถาวร โดยอาศัยนี้เป็นต้นเหตุ

ครั้นต่อมาทุกวันนี้ พลิกแล้วที่นี้ พลิกเป็นใหม่ขึ้นมาแล้วมหาถาวร เพราะความมักใหญ่ใฝ่สูง ความเป็นบ้าอำนาจ บ้ายศ บ้ายึด อะไร เหล่านี้มัน มันท่วมเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเลยมาพลิกว่า เวลานี้เราได้ กำลังมากแล้วจะคืน พุดง่าย ๆ ให้มันเต็มยศ ก็คือจะคืนพัดหลวงตาบัว เข้าใจใหม่ อันนี้ละที่มันเจ็บมาก แสบมากที่สุด เราพูดจริง ๆ ตามความรู้สึกของเรา นี่เราก็พูดด้วยความเป็นธรรม แทนที่เราจะมาวิตกวิจารณ์ มหาถาวรมาโจมตีเรา ว่าได้พวกมากแล้วจะมาโจมตีเรานี้ เรากลับสลด สิ้นเวชไป

โอย มหาถาวร จะทำความชั่วช้าลามก ถึงขนาดที่จะทำลายตัว เองฉิบหายสุด ๆ ร้อน ๆ ในชีวิตความเป็นอยู่นี้หรือ นี่อันดับหนึ่ง อันดับ ที่สอง ท่านอาจารย์มัน ไม่สำคัญอันหนึ่ง แล้วเมื่อวานขึ้น เขาก็มาพูดอีก ก็คนเก่าละที่มาพูดอยู่ตอนเช้าเมื่อวานนี้ ก็พูดถึงเรื่องไปหามหาถาวรมา ว่าไม่ผิดพระวินัยหรือที่ไปทำอย่างนั้น เขาบอกว่า พระวินัยไม่สำคัญ กฎหมายสำคัญกว่า นี่อันหนึ่งนะ มีแต่เรื่องหนัก ๆ หนึ่งพระวินัย ไม่สำคัญก็คือ องค์กรศาสนาไม่มีความหมาย พูดอย่างนั้นเอง แล้วหลวงปู่มัน ไม่สำคัญ ก็คือไม่มีความหมาย ส่วนหลวงตาบัวเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเถอะ ประสาหลวงตาบัว เข้าใจใหม่ เพียงแต่ยกมาให้พี่น้องทั้งหลายทราบ

เพราะฉะนั้น เราจึงพูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ที่จะมาโจมตีเราอย่างนี้ แทนที่เราจะเกิดความอะไร ๆ ดังโลกเกิด เราไม่มี เลยกลับสลดสิ้นเวช

๒๗

มหาถาวรนี่นะ โอ๊ย แยกไปสร้างความฉิบหายวายปวงแก่ตัวเองสด ๆ ร้อน ๆ อย่างนี้หรือ ทำไมจึงทำได้ลงคอ เลยมาคิดจุดนี้เสียมากยิ่งขึ้นกว่า จุดใด กลัวจะเกิดอะไร ๆ ขึ้นมา ไม่เกิดก็ตาม เรากลัวเฉย ๆ เป็นอะไรไปใช่ไหม ก็เรากลัวเฉย ๆ ไม่เกิดก็ไม่เป็นไร เช่น อย่างเรากลัวเสีย เสียไม่กัตกก็ไม่เป็นไร ก็เรากลัวมัน เข้าใจไหม เราก็พูดแบบนั้น อันนี้ก็ อย่างนั้นเหมือนกัน

เราเลยสลดสังเวชเอาหนักมากนะ จุดสามจุดนี้เป็นจุดสำคัญ

๑. ธรรมวินัยไม่สำคัญ ก็คือ พระพุทธเจ้าไม่มีความหมาย

๒. ท่านอาจารย์มั่น ไม่สำคัญ ก็คือ หลวงปู่มั่นไม่มีความหมาย

๓. หลวงตาบัวเป็นหมาก็ช่างหัวมันเถอะ อันที่สามนี้ หลวงตาบัว

เป็นหมาก็ไม่เป็นไร

๑๙. สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เรียก พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับหนึ่งทะเล่ง

ลูกศิษย์ : กราบเรียนท่านหลวงตาครับ วันนี้ น.ส.พ.เดลินิวส์ ลงข่าว เกี่ยวกับ พ.ร.บ.สงฆ์ เป็นความเห็นของ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะสงคราม ให้คำจำกัดความว่า กฎหมายสงฆ์ฉบับนี้เป็น “ฉบับหนึ่งทะเล่ง”

อีกเรื่องที่ทำท่าจะยุ่งเรื่องกฎหมายสงฆ์ฉบับใหม่ ฝ่ายสนับสนุนจะระดมมีอบพระ ชาวบ้าน ๕,๐๐๐ คนมาบุกหน้าทำเนียบกตตันรัฐบาล ผลักดันกฎหมายเข้าสภา นานี่นี่จึงเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ต้องศึกษากฎหมายให้เข้าใจ อย่าให้ใครจูงจมูก มิเช่นนั้นอาจมีส่วนทำลายศาสนาจนเหลือคามือ

อยากเล่าสักนิด ประชุมมหาเถรสมาคมศุกร์ก่อน มีกรรมการมหาเถรสมาคมบางรูป ขอพูดไปถึงไบปลิวปลูกมีอบพุทธ สนับสนุนกฎหมายสงฆ์ แต่ปรากฏว่าองค์กรประธานการประชุม สมเด็จพระพุทธาจารย์ หรือ สมเด็จพระเถร วัดสระเกศ ตัดบททุกอย่าง จบตั้งแต่มหาเถรฯ มีมติย้อนหลังรับรองร่างกฎหมายสงฆ์เมื่อต้นเดือนมีนาคม

๒๘

แต่ทว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะสงคราม ซึ่งเป็นพระเถระรูปเดียวที่เสนอความเห็นได้ โดยให้คำจำกัดความร่างกฎหมายสงฆ์ฉบับนี้เป็น “ฉบับหนึ่งตระกูล” ปรีศนาธรรมจากสมเด็จพระวัดชนะสงคราม ที่ความตรง ๆ ร่างกฎหมายที่ว่า จะทำให้เกิดหนึ่งตระกูลหุ่นเชิด ที่ทรงอำนาจขึ้นมาปกครองสงฆ์ โดยใช้ชื่อ “มหาคณิสสร” กุมอำนาจเบ็ดเสร็จทั้งฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ ยิ่งกว่าเผด็จการทางโลกเสียอีก

นี่แหละต่อไปจะได้เห็นการวิ่งเต้นช่วงชิงเก้าอี้มหาคณิสสร พระจะแบ่งเป็นกลุ่ม เป็นโควต้า เป็นฝักฝ่าย เลียนแบบวงจรอุบาทว์ทางการเมืองแบ่งก๊กแบ่งกลุ่มใช้ตอรองเก้าอี้เหมือนรัฐมนตรีเปี้ยบ แถมกฎหมายนี้จะเอาเรื่องเงินทอง สมบัติพิสดาน ให้พระดูแล เท่ากับเป็นการส่งเสริมด้านสมณศักดิ์อย่างใหญ่ แทนที่จะนับถือพระรัตนตรัย ก็จะทำให้ยึดถือความบรรลัษ ๓ ประการ อำนาจ เงินตรา บารมี แทน เห็นที่ถึงยุคเสื่อมผ้าเหลืองน้อยห้อยดิ่งหูจะมาเร็วกว่าวันสิ้นพระศาสนากระมัง จบแค่นี้ครับผม

หลวงตา : เราอยากฟังผู้พูดเป็นธรรมอย่างนี้

ลูกศิษย์ : ขออนุญาตเจ้าค่ะ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะฯ นี้เจ้าค่ะ เดินออกจากที่ประชุมตอนประชุมสงฆ์เจ้าค่ะ ตอนที่ไปกราบเรียนถามมหาเถรสมาคมแต่ละรูปนะค่ะ ท่านบอกท่านไม่เห็นด้วย ท่านติตฐุระท่านบอกว่า ท่านไม่เห็นด้วย

หลวงตา : นี่ละจึงมาออกนี้ ที่ออกจากที่ประชุมวันนี้ก็แสดงชัดเจนแล้ว เรียกว่าไม่สามารถจะฟังได้เลย ท่านชี้แจงไปล้างหูท่าน ธรรมะป่าวว่าล้างหู ๕ วันก็ไม่สะอาด ถ้างงไปฟังแล้ว เลยลูกหนีเสียดีกว่าไม่ต้องล้างหู นี่ละที่ว่าจะไปตั้งมือบดตั้งแม่บ เรียกว่า หนึ่งตระกูล เหมาะแล้วที่สมเด็จพระท่านว่า

๒๐. สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า สมเด็จพระในหัวใจของพี่น้องชาวไทย

เราอยากเทิดทูนท่าน เดียวนี้เราก็คงเทิดทูนท่าน เหนือ ท่านเป็นศิษย์ ตถาคตจริง ๆ ขึ้นเลยเทียว สมเด็จพระอะไร (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัด

ชนะสงคราม ครับผม) เออ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะสงคราม เสร็จ
หลวงตาบัวขอเทีตุน หลวงตาบัวเสาะแสวงหามานานแล้ว ธรรมประเภทนี้
และท่านประเภทนี้ที่มาพูดนี้ หลวงตาบัวขอเทีตุน อย่างสุดหัวใจเลย

ถ้าท่านพรรษาแก่กว่าเรา เราขอกราบเลย วังนั้นนะ ถ้าอ่อนกว่า
เราก็อาวูโสกันเต เป็นของมีมาตั้งเดิมอย่างนี้ จะไม่ถือเป็นสำคัญอย่างไร
นี่ข้อหนึ่ง เข้าใจไหม ถ้าท่านเป็นอาวูโส เราจะขอกราบท่านอย่างถึงใจเลย
เพราะท่านพูดอย่างแม่นยำ ตามหลักศาสนาที่สอนไว้ด้วยความเป็นธรรม
อย่างยิ่ง ถอดออกมาจากหัวใจของท่าน ออกปากให้พี่น้องชาวไทยเรา
ได้ทราบทั่วถึงกัน ฟังหรือยัง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ (สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะสงคราม ครับ)
เออ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะสงคราม เป็นสมเด็จพระเจ้าของ
พี่น้องชาวไทยเรา ซึ่งถือพุทธมาอย่างฝากเป็นฝากตายมาตลอด ในนาม
หลวงตาบัวแทนพี่น้องชาวไทย จึงขอ เอ้า พุดกลาง ๆ ว่า ขอกราบท่าน
เลยพี่น้องชาวไทย ถ้าเป็นหลวงตาบัวถ้าอายุพรรษาแก่กว่าท่าน ก็ขอ
เทีตุนท่านสุดหัวใจ ถ้าท่านอายุพรรษาแก่กว่าเรา ถืออาวูโสกันเต ใน
หลักพุทธศาสนานะ เราจะขอกราบท่านอย่างสนิท กราบ ๓ หนแล้ว
ยังไม่แล้ว เอาอีกให้มากกว่านี้

เราเป็นที่พอใจอย่างยิ่ง สมเจตนาของเราที่ได้อุตสาหะพยายาม
ตะเกียกตะกาย เสียสละชีวิตทุกด้านทุกทาง เพื่อเทีตุนพระพุทธศาสนา
พร้อมทั้งอุ้มชาติไทยของเราไปด้วย นี่สมเจตนาของเราเหลือเกินที่หวัง
มานาน วันนี้ได้ปรากฏขึ้นแล้วคำพูดที่เป็นมหามงคล ออกจากสมเด็จพระ
มหาธีรราชเจ้า ขอให้พี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยฟังเอาไว้ทุกคน

นี่ละที่เราเสาะแสวงหา แสวงหาผู้เลิศเลอในคำพูดที่เป็นธรรมล้วน ๆ
นี่เรียกว่าเลิศเลอ เราหาอย่างนี้แล วันนี้เราได้มาประสบแล้วจึงขอให้พี่น้อง
ทั้งหลายได้ทราบทั่วถึงกันทั่วประเทศไทยเรา ซึ่งเราฝากเป็นฝากตายกับ

๓๐

พระพุทธเจ้ามา วันนี้เราได้เจอมหามงคลจากสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าแล้ว ประกาศให้พวกเราทั้งหลาย ให้กราบท่านทั่วประเทศไทยเรานะวันนี้ ให้กราบท่าน ๆ หลวงตาบัว ถ้าอายุพรรษาอ่อนกว่าท่าน เราจะขอกราบ เป็นหัวหน้าบรรดาลูกศิษย์ลูกหา ถ้าอายุพรรษาท่านอ่อนกว่าเรา เราขอ เกิดคุณท่านสุดหัวใจเรา วันนี้เป็นมงคลอย่างมากแล้วละ พี่น้องทั้งหลาย ฟังเอานะ เราฟังจะได้พบได้เห็นวันนี้แหละ

มันอุป ๆ อิบ ๆ อยู่ไหนมาตลอดเวลา เราคุยเขียนคุยค้นหาอยู่ตลอด หาความจริง ๆ วันนี้ได้เจอขึ้นแล้ว คือ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ท่านเป็นผู้ขุดคุ้ยขึ้นมาให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็น นี่คือธรรมของจริง ฟังเอาทุกคน วันนี้ละ ธรรมของจริงได้ปรากฏขึ้นมาแล้วจาก สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า วัดชนะสงคราม เอล่ะนะ เอละเพียงประโยคแค่นี้ก่อน เราเกิดคุณ ๓ หน สาธุ ๆ ๆ เอ้า (ลูกศิษย์ : สาธุ ๆ ๆ) เอล่ะ หลวงตาบัวจะสาธุสุดท้ายนะ สาธุ ๆ เหมือนกันด้วย

ลูกศิษย์ : หลวงตาเคยพบท่านแล้วที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ท่านนายกฯ ทักซิณ นิมนต์ไปฉันเช้า

หลวงตา : ตอนนั้นเราไม่รู้จักกับท่านนะ ท่านไปในงาน ต่างคนก็ประจำหน้าที่ของตัวเอง ฟังจะมาทราบเอาชัดเจนวันนี้แหละ โห ท่านเป็นหัวใจของชาวพุทธเรา ขอให้เกิดคุณท่านเถอะพี่น้องทั้งหลาย หลวงตาบัว เป็นองค์หนึ่งทีเดียวเกิดคุณท่านเต็มกำลังแล้ว สุดหัวใจเลยนะวันนี้ เราอยากพบอยากเห็นเหลือเกิน ของดีจะไม่เกิดคุณยังไ้ เราหาของดีทั้งนั้น นี่เราจะไม่เกิดคุณยังไ้ ไม่ยกย่องสรรเสริญยังไ้ของดี องค์ศาสดา เลิศขนาดไหน เรากราบทุกหัวใจว่าไ้ ในชาวพุทธของเราละ นี่ก็เป็น ลูกศิษย์ตถาคต ศากยบุตรร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอกราบเลย พี่น้องทั้งหลาย ให้พากันกราบเลยนะ

๒๑. พระพุทธศาสนาไม่มีอะไรบกพร่อง

พระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งชาวไทยที่เป็นลูกชาวพุทธได้ปฏิบัติกราบไหว้บูชา เป็นขวัญตาขวัญใจ ผากชีวิตจิตใจไว้หมด มาเป็นเวลานานแล้ว จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรบกพร่อง พระพุทธศาสนาของเราสอนไว้โดยสมบูรณ์ ถูกต้องสมบูรณ์ทุกอย่าง ไม่มีอะไรบกพร่อง พอที่จะไปหาพินหาไฟจากภายนอก จากมหาโจร จากมหาภัยเข้ามาเผาศาสนาของเรา ซึ่งเป็นของร่มเย็นอยู่แล้ว ให้พากัน เข้มงวดกวดขัน ระวังระวังรักษา

ศาสนาพุทธเรานี้ยอดศาสนาแล้วเวลานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรบกพร่อง พอที่จะหาอุบายวิธีการว่า อันนั้นบกพร่อง อันนั้นบกพร่อง ต้องบัญญัติขึ้นมาใหม่อย่างนี้ไม่มี สมบูรณ์แบบแล้ว อะไรแฝงเข้ามาบ๊ีบ นั่นคือ ไฟเผาทั้งชาติทั้งศาสนาไปพร้อม ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ มีแต่ไฟทั้งกอง ไม่มีชิ้นใดดีเลย กับกำหนดกฎบัญญัติที่ตั้งขึ้นอวดตนอวดตัวว่า พัทธศัสนาสะแห่นี่นะ มันเอาลมปากมาอวดโลก หลอกโลก นี่แหละ มันหลอกไปอย่างนี้ พัทธศัสนา พัทธอะไร ฟังซิ นะ เพียงแยบออกมามันก็รู้แล้ว สลบไสลไปตาม ๆ กันแล้ว

นี่แหละเรื่องหลักความจริง เอาศาสนาเป็นที่ตั้ง หลักพระพุทธศาสนาสมบูรณ์แบบแล้ว ที่พี่น้องทั้งหลายปฏิบัติอยู่เวลานี้ ไม่มีข้อต้องติทางฝ่ายพระก็ เอา ดำเนินตามข้อศีล ข้อสมาธิ ปัญญา ที่ทรงสอนไว้แล้ว จะหาที่ตำหนิไม่ได้ นอกจากจะมาปรากฏองค์ของท่านว่าเป็น **สงฆ์ สรรณ คัจฉามิ** เป็นที่ยอมรับ ผากเป็นผากตายของพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายทั่วหน้ากันเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่น นี่แหละที่ท่านพาดำเนินมาสมบูรณ์แบบขนาดนั้น จนได้พยานหลักฐานขึ้นมาว่าเป็น **สงฆ์ สรรณ คัจฉามิ** ของพวกเรา

แล้วอะไรเป็น **สรรณ คัจฉามิ** เวลานี้ นะ มันมีแต่ไฟแต่ไฟเผาไหม้ นั้นหรือ **สรรณ คัจฉามิ** นะ เวลานี้มันไปอวดดิบอวดดีมาจากไหน กิเลส

๓๒

เต็มหัวใจมันอยู่ มาอวดเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเธอ พระพุทธเจ้าสอนตรงไหนว่าบกพร่อง เอ้า อ่างมาซินะ ถ้าว่ามันสมบูรณ์ตรงไหน มันก็เห็นอยู่แล้วคือพินคือไฟ มันสมบูรณ์ที่ไหน สมบูรณ์แต่ไฟจะเผาโลก ทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมนั้น เราเห็นอยู่แล้วอย่างนี้

เพราะฉะนั้นจึงเอาให้ดี บัดอย่าให้เข้ามายุ่งพวกนี้ สมบูรณ์แบบทุกอย่าง อย่าเอาเข้ามาเผา หอปราสาทหลังนี้สมบูรณ์แบบแล้ว อย่าเอาไฟมาเผา มีแต่อยู่ครองกันในหอปราสาทมีแต่อยู่ปฏิบัติกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองเหมาะสมนะ

๒๒. พระพุทธเจ้าทรงตั้งเอตทัคคะ

ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้ามา ท่านก็ทรงตั้ง ตั้งพระสาวกทั้งหลายให้เป็นเอตทัคคะ คือ เลิศในทางนั้นเลิศในทางนี้ ๘๐ องค์ นี่ตำรา มี เอ้า ผิดไปไหนว่ามาซินะ องค์นั้นเลิศทางนั้น องค์นี้เลิศทางนี้ ยกตัวอย่างเช่น พระสารีบุตร เลิศทางด้านปัญญา พระสิวลี เลิศเป็นผู้มีสติเรากลมมาก ไม่มีใครสู้ในบรรดาสาวกทั้งหลาย ยกพระสิวลีเป็นที่หนึ่ง ในเรื่องปัญญาวันพระพุทธเจ้าเสียดวงค์เดียวเท่านั้น ยกพระสารีบุตรเป็นที่หนึ่ง ๆ เรื่อยมา ฤทธาคักดานุภาพยกให้ พระโมคคัลลาน์ นี่เป็นอย่างนั้น

นี่พระพุทธเจ้าก็เคยตั้งมาตั้งแต่ก่อน ตั้งมาที่ไหน ท่านก็ไม่หลง ท่านไม่เป็นบ้ายศ บ้ายืด อย่างพวกเปรตพวกผีเวลานี้ ตั้งให้ท่าน ท่านก็เกิดทุนพุทธศาสนาเรื่อยมา จนเป็น สงฆ์ สรรณ คจฉามิ ของพวกเราอยู่เวลานี้ เป็นยังไง พระพุทธเจ้าตั้งมา

แล้วทุกวันนี้ตั้งมาแล้วเป็นยังไง แทนที่จะเกิดทุนพระพุทธเจ้าด้วยกำลังวังชา ความสามารถของตนเอง ทำไมจึงกลับเอายศถาบรรดาศักดิ์มาเป็นพินเป็นไฟ เผาทั้งบ้านทั้งเมือง ทั้งชาติ ทั้งศาสนา ให้แหลกเหลวไปหมด มันเข้ากันได้หรือ เอามาพิจารณาซิทุกคนมีหู มีตา

มีใจด้วยกันทุกคน ทำไมจะไม่ทราบ ผิดถูกชั่วดีมันรู้ด้วยกัน นอกจากไม่พูดไม่แสดงออกเท่านั้น มันรู้ด้วยกันแล้ว ทำไมถึงมาทำได้แบบนี้ลงคอ มันไม่ด้านขนาดยิ่งกว่าหมาแล้ว มันจะด้านยิ่งกว่าใครอีก หมาเราตัวนี้ก็ไม่เห็นมันด้าน หมา ๙ ตัว ๑๐ ตัวที่เลี้ยงไว้ในวัด ตัวไหนด้านมาซิ จะเอาให้มันหลงทิศไปเลย นี่ก็ไม่เห็นตัวไหนด้าน แต่ทำไมพระมันด้านยิ่งกว่าหมา มันก็เร็วกว่าหมาละซิ ไม่เลวไปด้านอย่างนั้นไม่ได้ พระต้องเป็นผู้ระลึกถึงบาป ถึงบุญ ถึงศีล ถึงธรรม นี่มันไม่ระลึกเลยจะว่าไง มีแต่จะเอาจะกินท่าเดียวเท่านั้น เลวที่สุดคือพวกนี้ พวกกลุ่มนี้ ให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะ

๒๓. หลักใหญ่การคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ คือ ถอนออกให้หมด

ลูกศิษย์ : ท่านนายกข ว่าจะไปพบสมเด็จพระสังฆราช เวลานี้ท่านไม่กลัวว่าฝ่ายไหนจะทำอะไรมา ไปพบสมเด็จพระสังฆราช เพื่อจะให้สมเด็จพระสังฆราชเข้าใจ ร่างกฎหมายสงฆ์ฉบับนี้ด้วย ทางฝ่ายสมเด็จพระสังฆราชจะยืนยันให้เข้าสภาให้ได้

หลวงตา : ท่านนายกข ก็ทำตามหน้าที่ของท่านนายกข เรื่องของท่านนายกข ก็เป็นเรื่องของท่านนายกข เรื่องของเรา ก็เป็นเรื่องของเราที่ต้องดำเนินงานต่อไป เราก็ดำเนินไปตามแถวนี้แล้ว เป็นแถวที่ ถูกต้องแล้ว สำหรับเราเป็นเจ้าของสมบัติ สรุปลงแล้ว เราก็ดำเนินตามเดิมของเราเป็นหลักใหญ่จะพลิกไปอย่างอื่นอย่างใดไม่ได้นะ หลักใหญ่นี้เราก็พิจารณาด้วยความเป็นธรรมแล้ว ไม่ได้ว่าผิดไปตรงไหน เดินไปตามทางที่ถูกต้องแล้ว แล้วพระสงฆ์เราเข้าใจหรือยัง ที่ความมุ่งหมายของเราซึ่งเป็นหัวหน้ามุ่งยังไร ๆ (พระ : เข้าใจครับผม)

ตามหลักความจริงที่เราพูดนี้ก็คือว่า ถอนออกให้หมด อย่ามายุ่งนี้หลักใหญ่ มายุ่งทำไม พุทธศาสนาสมบูรณ์แบบแล้ว มายุ่งหาอะไร ถอนออกให้หมด แล้วยังจะดึงเข้าสภาอีก เข้าสภาแล้วเขาไม่ถอน ให้เขา

๓๔

ฟาดคอเลย เราเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ เราเป็นผู้รักษาธรรมวินัย เราปฏิบัติอยู่ มีอยู่คัมภีร์ไบเบิลทุกอย่าง หลักเกณฑ์มีอยู่ อันนั้นมีหลักเกณฑ์มาจากไหน อะไรมาเป็นข้อยืนยัน พอที่จะให้ทางนี้ตายใจได้ว่าจะเป็นสิริมงคลแก่ พุทธศาสนา ไม่มี เพราะฉะนั้นจึงได้ปิดกันออก นีโอนูโลม

ถ้าเป็นสถานหนักกว่าเข้าไปกว่านี้จับมัดมันลงทะเล ไม่ต้องเอา เข้าคุก มอบให้ปลาฉลาม พวกเปรตว่างั้นเลย พุทธศาสนาบกพร่องที่ ตรงไหน มันจะอวดเด่นมาจากไหน ที่จะเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจ้า ซึ่งชาวพุทธเกิดทุนมาตลอด อย่างอื่นมันไม่มีที่จะว่า ก็มันผิดร้อยประตู นี้พูดตามหลักธรรม ผิดร้อยประตูเลย ที่ว่าอยู่นี้ก็มันมีหลายคน เหมือน หนึ่งว่าอนูโลมฟังไป ๆ เฉย ๆ ถ้าให้พูดตามหลักความจริง ถอนให้หมด อย่างมาอยู่

พุทธศาสนาประชาชนทั้งประเทศเขาไม่มีเรื่อง อย่างมาทำให้เกิดเรื่อง อย่างเอาไฟมาเผาบ้านเผาเมืองเขา ความหมายว่าอย่างนั้น ยิ่งกว่านั้นก็ เอาไฟไปเผาซะก่อน บ้านมึง มึงยังรัก บ้านกู กูจะไม่รักได้ยังไง เอาไฟ ไปจ่อบ้านสิ นี้เรียกว่าอนูโลม ไม่เอาไฟเผาบ้านเขา แต่เขาเอาไฟมาเผา บ้านเรา แล้วปิดออกไม่ให้มาเผา เรียกว่าอนูโลมแล้ว ถ้าหากว่าตามหลัก ความจริงแล้ว เอามาเผาบ้านเราทำไม ว่างั้น ก็เผาบ้าน บ้านมึงเป็นยังไง กูเผาหน่อยว่าอย่างนั้น ก็ให้มันตกลงบ้างสิวะ

เราพูดตามหลักความจริง เราเอียงไม่ได้ มันตั้งหน้าตั้งตาเป็น มหาโจรมาเต็มตัวมันแล้วนี่ จะให้อนูโลมไปไหนอีก ตั้งหน้าตั้งตาเป็น มหาโจรเต็มสัดเต็มส่วน เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตลอดมาแล้ว เราเป็นคน คนหนึ่งที่จะฟังเต็มหู เรื่องของเราให้เป็นเรื่องของเราไป เรื่องท่านนายกข ก็ให้เป็นเรื่องท่านนายกข ท่านจะเป็นยังไงกับสมเด็จเกี่ยวก็ให้เป็นเรื่องของ ท่านไป นี่เรื่องของเราก็อีกแง่หนึ่ง มันก็มีแง่พลิกกันได้ ไม่ใช่ทางนั้น

จะหาอุปมาวิธีการที่เป็นช่องว่างที่เข้ามามัดเรา ไม่ได้ นี่เป็นอีกชั้นหนึ่ง ถ้ามั่นเป็นสิริมงคลเราก็ฟังบ้าง

๒๔. มหาโจรกล่าวโจมตีหลวงตา

หลวงตาบัวได้ช่วยบ้านเมืองมาเต็มความสามารถ มีคำไหนที่มาก โทกหนักพี่น้องทั้งหลาย ต้มตุ๋นพี่น้องทั้งหลาย ให้มีความเสียหายและล่มจมไป มีตรึงไหน เวลานี้ก็สอนอยู่เต็มกำลังความสามารถ หลวงตาบัวไม่เอาอะไรนะ หลวงตานี้พอทุกอย่างแล้ว สอนด้วยความเมตตาถ้วน ๆ เงินสตางค์หนึ่งก็ไม่เคยเข้ามาในพุงหลวงตานะ ดังที่พวกนี้โจมตีหลวงตา มันโจมตีว่าสมบัติตั้งแต่ ทองคำ ดอลลาร์ เงินสด ที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคผ่านมา หลวงตาบัว หลวงตาบัวเอาเข้าพุงหลวงตาบัวหมด โทกหนักหรือไม่โทกหนัก ฟังสิ

เวลานี้ทองคำเข้าสู่คลังหลวงเราแล้ว ๕ ตันกว่าแล้ว ดอลลาร์ก็หกล้านแปดแสนกว่าดอลลาร์แล้ว เงินไทยนี้ก็สะพัดออกทั่วประเทศไทย ทั้งเข้าสู่คลังหลวง ที่ซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวง ๙๓๑ ล้านแล้ว เหลือจากนั้นก็ช่วยสถานสงเคราะห์ โรงร่ำโรงเรียน คนทุกข์คนจน จนกระทั่งถึงที่ราชการงานเมือง โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย หม่าตัวไหนมันเอาสิ่งเหล่านี้ไปช่วยบ้านช่วยเมืองเวลานี้ ถ้าว่าเข้าพุงหลวงตาบัว มันจริงหรือมันปลอม มันว่าหลวงตาบัวเอาเงินเข้าพุงเจ้าของหมด มันมาหาโทกหนักเชื่อมั่นได้ยังไง พี่น้องก็ดูเอาสิ เราเอาอะไรของพี่น้องทั้งหลาย สตางค์หนึ่งเราไม่เคยติดใจเรานะ เราบริสุทธิ์ขนาดนั้น มีเท่าไรหรือออกอย่างเปิดเผย

เงินแต่ละสตางค์ถอนออกมาจากธนาคาร พี่น้องชาวไทยรู้หมด ไม่มีการปิดบังลึกลับ แล้วจะเข้าพุงที่ตรงไหน มันไม่มาดูในบัญชีทะเบียนที่เราเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบอยู่นี่เลย แต่มันอวดรู้อวดฉลาดมาจากโลกไหน มันมาต้มพี่น้องชาวไทยว่า หลวงตาบัวเอาเงินพี่น้องทั้งหลายเข้าพุงหมด ฟังได้มั๊ย อย่างนี้เห็นชัด ๆ ว่า มันโทกหนักหรือไม่โทกหนัก ยังจะฝันเชื่อมั่น

๓๖

อยู่หรือ ถ้ายังให้ชาติและศาสนาของเมืองไทยจม ยังเหลือแต่หมา ให้เชื่อ
มันให้เหลือแต่หมา นั่นเดินอยู่นั่น หมาไม่รู้ภาษาภาษาอะไร ไม่ถือสีถือสา
มันแหละ ไอ้เปรตไอ้ผีมันเอาจมจริง ๆ นะ เอาละพอ

๒๕. ศุูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา คือ ศุูนย์สังหารชาติ ศาสนา

เวลานี้เราสลดสังเวชนะท่านแม่ทัพ (แม่ทัพภาคที่ ๓) ศาสนาเรา
เวลานี้กำลังเป็นพื้นเป็นไฟเผาไหม้เริ่มขึ้นแล้วเวลานี้ นี้ที่เราสลดสังเวชมาก
ก็คือว่า พระเรานี้จะก่อไฟเผาศาสนาเสียเอง อย่างที่ว่า **ศุูนย์พิทักษ์
พระพุทธศาสนา** นี่ก็คือ **ศุูนย์สังหารชาติ ศาสนา** จะไม่มีอะไรเหลือเลย
ให้พี่น้องทั้งหลายจำไว้ คำนี้เป็นคำของหลวงตาบัว พุดออกมาจากความ
สัตย์ความจริงที่มีเมตตาต่อโลกเต็มสัดเต็มส่วน ช่วยบ้านช่วยเมืองมานาน
สักเท่าไรแล้ว คิดดูสิสังคห์หนึ่งยังไม่เคยมาแตะ เราเพื่อชาติบ้านเมือง

แต่กลุ่มนี้ยกตัวหลอกหลวงโลกว่า ศุูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา พอ
เห็นแล้วกับกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อบังคับ ที่จะบีบบังคับทั้งชาติทั้งศาสนา ให้อยู่
ในเงื้อมมือของคนเพียงกลุ่มสองกลุ่มเท่านั้นนะ มันออกมา มันดูไม่ได้ ฟัง
ไม่ได้เลย เทียบกับหลักธรรมหลักวินัยก็ไม่ได้ ถ้าพูดถึงว่ากฎหมาย
ข้อไหนที่จะเอามาเป็นกฎข้อบังคับที่จะรัดจะไถ จะบีบบังคับชาติไทยเรา
ไม่มีในกฎหมาย ไม่มีในธรรมวินัย นี่ละกำลังก่อตัวขึ้นไป

พวกนี้เป็นพวกมหาภัยจริง ๆ ต่อจากนี้มันจะขึ้นเป็นสังฆเภทนะ เป็น
สังฆเภท ยุ้งให้สงฆ์แตกจากกันทั่วประเทศไทย นี่จะเป็นกรรมหนักมาก
รุนแรงมากพวกนี้ มีแต่จะทำเดี๋ยว ๆ พุดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย ก็คือว่า
มันผิดพลาดมาตั้งแต่ชาติ (พ.ร.บ.รวมบัญญัติ) เข้าใจไหม ไม่ได้เปละนั้น
จะเอาเปละนี้ จะเอาเปละนี้ จะดึงขึ้นไปหาชาติบ้านเมือง จะเอาให้จม
ทั้งชาติทั้งศาสนาเลย ก็ชาติศาสนาของเรามีเจ้าของด้วยแล้ว จะยอมให้
จมได้ง่าย ๆ หรือ นี่แหละที่มันจะขัดกัน เข้าใจไหม ยังไงจะขัดกันแน่ ๆ

๓๗

ถ้าฝันเข้ามา ก็เอาแน่ ๆ ให้ถอยไม่มีถอย คนทั้งชาติทั้งศาสนาเทิดทูนกันทั่วประเทศไทย แล้วก็ปล่อยให้มันเหยียบย่ำทำลาย ชี้อัดหัว เป็นไปไม่ได้ วาจันเลย นี่กรุณาทราบตามนี้

๒๖. สังฆเภทครั้งพุทธกาล

ครั้งพุทธกาล พระเทวทัตมาโต้ตอบทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาแทน เลี่ยมสอนให้พระเจ้าอชาตศัตรูไปฆ่าพระราชบิดาตาย แต่ไม่ได้ตั้งหน้าฆ่าตาย ฆ่าด้วยวิธีการต่าง ๆ จนกระทั่งถึงตายในเรือนจำ ทุกสิ่งทุกอย่างสลดสังเวช พระเจ้าพิมพิสารท่านสำเร็จพระโสดาฆ แล้วเรียกว่าเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านจะมีอะไรกับโลก ลูกมาทรมานวิธีใด เพราะได้รับการเลี่ยมสอนจากพระเทวทัต คือให้พระเทวทัตมาเลี่ยมสอนพระเจ้าอชาตศัตรู แล้วฆ่าพระราชบิดาเสีย แล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพระเทวทัตนี้ก็จะทำลายพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสดาแทน

พอทางนั้นหลงกล ก็เอาแล้วที่นี้ จับพ่อไปมัดไว้ในเรือนจำ ทำความทุกข์ความทรมาน บีบบังคับไฟในเรือนจำ ไม่ให้กินข้าวกินน้ำ พระชยาภาษาเราก็ผัวกับเมียไซ้ขี้สละ จะเป็นจะตายสงสารผัวเป็นกำลัง เข้าไปไม่ได้ ถืออะไรไปไม่ได้ ลูกบังคับอยู่ พระเจ้าอชาตศัตรู สุดท้ายก็ต้องขอภัยนะ เอาข้าวเหน็บฝ่าพระบาท เหน็บใส่รองเท้าเหยียบเอาไปให้สามีกิน คือเอาไปทางอื่นทางใดไม่ได้ ต้องเอาข้าวใส่รองเท้าแล้วเหยียบไปเพื่อเขาจะไม่ตรวจ

พอถึงวาระพระราชโอรสของพระเจ้าอชาตศัตรูประสูติขึ้นมา พอประสูติเท่านั้น มองเห็นลูกเท่านั้น สลดสังเวชปึ้งขึ้นมาทันที ความรักลูกถึงขนาดไหนวิงหาพ่อตัวเอง อ้อ พ่อรักเราอย่างนี้ รีบไปจัดการสั่งปล่อยพ่อทันที พอรีบไป พ่อก็ตายในเวลาเดียวกัน สลดสังเวชเห็นโทษเห็นภัยแล้วโศกเศร้าเหงาหงอยเป็นกำลัง เมื่อฆ่าพระราชบิดาแล้ว เข้าเฝ้า

๓๘

พระพุทธเจ้า ก็ได้รับคำแนะนำสั่งสอน มันสุดวิสัยไปแล้วทำยังไง พระองค์ก็แนะนำสั่งสอน ยังไงก็ตกนรกไม่สงสัย

จนกระทั่งเป็นคำเทศา พุทธในมหาสมัยสูตรว่า เย เกจิ พุฑฺธํ ธมฺมํ สงฺฆํ สรณํ คตาเส น เต คมิสฺสนติ อปายภูมि ตามที่ท่านแสดงไว้ว่า ผู้ที่ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แล้ว ย่อมไม่ไปอบายภูมิ ไม่ตกนรกเป็นข้อยืนยัน นี่เป็นภาษิตของเทวดาที่จะมาค้ำกันกับเรื่องพระเจ้าอชาตศัตรู ภาษิตของพระพุทธเจ้า ก็แสดงไว้ว่า ผู้เข้าถึง พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ แล้วไม่ตกอบายภูมิ

อบายภูมิ คือ สี่พวก นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน นี้เรียกว่าพวกอบายภูมิ ไม่เกิดในพวกนี้ นรกก็ไม่เกิด เปรตก็ไม่เป็น อสุรกายไม่เกิด เรียกว่าสี่อย่าง ทำไมพระเจ้าอชาตศัตรูนี้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ถึงขั้นพระรัตนตรัยแล้วทำไมยังจะต้องตกนรกอีกกรรมของพระเจ้าอชาตศัตรูนี้เหนือสิ่งเหล่านี้แล้ว กรรมที่ฆ่าพระราชบิดาเหนือกรรมเหล่านี้ เรียกว่ากันไม่อยู่ พระเจ้าอชาตศัตรูต้องนรกหลุมแสนสาหัสอย่างเดี๋ยวนั้น นี่ภาษิตที่ค้ำกัน

คือเทวดาก็เอาภาษิตของพระพุทธเจ้ามาอ้างว่า ผู้เข้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่เข้าสู่อบายภูมิ ไม่เกิดในอบายภูมิ แต่ทำไมพระเจ้าอชาตศัตรูก็ถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ แล้วทำไมต้องตกนรก พระพุทธเจ้าทรงทำนายไว้แล้ว เรื่องนี้รับกัน อ้อ เรื่องนี้เป็นอนันตริยกรรม เป็นกรรมที่เหนือสุดแล้ว เหนือกรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงเหยียบกรรมทั้งหลายไปนรกถ่ายเดียว

จากนั้นพระเทวทัตมาต่อสู้อุพระพุทธเจ้า แยกส่วน ถ้าใครเห็นว่าพระเทวทัตดี ก็ให้ไปกับพระเทวทัต ใครเห็นว่าพระพุทธเจ้าดี ก็ให้ไปอยู่กับพระพุทธเจ้า แล้วก็ยกทัพออกจากพระพุทธเจ้า ออกไปตั้งเป็นคณะหนึ่งเป็นศาสดาขึ้นมาอีกองค์หนึ่ง เรียกว่าศาสดาเทวทัต แล้วสั่งเสียพระอานนท์ ตั้งแต่นี้ต่อไป เรากับพระศาสดาจะเป็นคนอื่น คนละคนไปแล้ว

ต่างคน ต่างเป็นฝักเป็นฝ่ายเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เข้าประสานกันต่อไป ภาษาของเรา ขอให้บอกพระพุทธเจ้าว่าฉันเถอะ พระอานนท์ก็มาทูล พระพุทธเจ้าว่า บัดนี้พระเทวทัตได้สั่งมาเรียบร้อยแล้วว่า พระเทวทัตจะแยกตัวเป็นอีกฝ่ายหนึ่งจากศาสดา แล้วตั้งแต่บัดนี้ต่อไปจะไม่เข้าคบค้าสมาคมอีกแล้ว เรียกว่าเป็นศาสดาองค์ใหม่ก็ถูก

พอพระอานนท์มากราบทูลพระพุทธเจ้า พระองค์ก็สลดสังเวชทันที จากนั้นก็ขึ้นเป็นภษิตของพระพุทธเจ้าที่รับสั่งเฉพาะเทวทัต เหตุเกิดจากพระเทวทัตในเวลานั้น รับสั่งเป็นพระพุทธพจน์ว่า สุกรานี อสาธุนิ อุตตโน อหิตานิ จ ยัม เว หิตมฺจ สาธุมฺจ ตัม เว ปรมทุกฺกัม พอทรงสลดสังเวชแล้ว ทรงเปล่งพระวาจาขึ้นมาว่า กรรมทั้งหลายที่ไม่ดีทำได้ง่าย ไม่ระบุใครนะ ตามธรรมดาท่านจะบอกกลาง ๆ ว่า สัตว์ทำได้ง่าย นี่ไม่บอกว่าสัตว์ ไม่บอกใครเลย เพราะตรัสเกี่ยวกับเรื่องพระเทวทัตโดยเฉพาะ กรรมที่ไม่ดีทั้งหลายและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย และอีกอันหนึ่ง กรรมใดที่เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วย กรรมนั้นทำได้ยาก นี่แสดงในขณะเกิดความสลดสังเวช

แล้วแสดงแก่บรรดาพระสงฆ์ จึงได้เป็นภษิตนี้ขึ้นมา จากนั้นก็มา อธิ โสจติ เปจฺจ โสจติ ปาปการี อุกฺยตุถ โสจติ จากนั้น อธิ ตปฺปติ เปจฺจ ตปฺปติ ปาปการี อุกฺยตุถ ตปฺปติ ปาป เม กตฺตติ ตปฺปติ ภิกฺขุโย ตปฺปติ ทุคฺคตี คโต คนผู้ทำบาปอันชั่วช้าลามกเช่นนี้ เช่นนี้คือ เช่นพระเทวทัต อยู่ในโลกนี้ก็ร้อนแสนทน ละโลกนี้ไปแล้วยิ่งร้อนเป็นทวีคูณขึ้นไป เพราะกรรมนั้นแล้วจะกระตุกเขาตลอดเวลาว่า ทำกรรมชั่วต่อองค์ศาสดา แต่เขาไม่ได้บอกว่าองค์ศาสดาเวลานั้นว่า กรรมชั่วทำกับองค์ศาสดานี้หนักมาก กรรมชั่วเราทำแล้ว กรรมชื่อนี้จะกระตุกหัวใจตลอดเวลา กรรมชั่วเราทำแล้วย่อมเดือดร้อน เวลาไปสู่ทุกติย่อมเดือดร้อนยิ่งขึ้น นี่ภษิตอันดับที่สองนี้พระเทวทัตกับศาสดาแตกแยกกันเป็นสังฆเภทขึ้นมา

ในครั้งพุทธกาลนั้นก็ประจักษ์ใน พระพุทธเจ้า กับ พระเทวทัต เอาต่อหน้าต่อตาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดา ครั้นแล้วพระเทวทัตกลับเห็นโทษนะ ย้อนกลับมาขอถวายคางกรรไกร ถูกแผ่นดินสูบ คือเห็นโทษลงพระพุทธเจ้า ยอมสวดชิต คราวนี้ยอมสวดชิต จะมาขอขมาพระพุทธเจ้า พระองค์ก็รับสั่งว่า มากี่ไม่ได้พบตถาคต ก็จะมาถูกแผ่นดินสูบที่หน้าวัดเซตวัน มากี่ลงตรงนั้นจริง ๆ ผิดไหมพระพุทธเจ้ารับสั่ง พอสวดทำถูกแผ่นดินสูบลงไปถึงแค่นี้แล้ว เลยเอาคางกรรไกรถวายเป็นพุทธบูชา อันนี้ที่เป็นมหาสารคุณขึ้นมา

พระองค์ทรงยืมรับเหตุการณ์ ว่า เออ เธอทำกรรมหนักก็ยอมรับว่าหนัก ได้รับความทุกข์มหันตทุกข์ทรมาณอย่างแสนสาหัส ก็ยอมรับ เพราะกรรมของเธอเองในระยะนั้น จากนั้นพอพ้นขึ้นมาแล้ว จะพ้นโดยประการทั้งปวงตลอดอนันตกาลคือ เธอจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่ง ชื่อ อัญญิสาระ เพราะถวายคางกรรไกรนี้ อัญญิสาระ คือกระดุกเป็นแก่นสารนี้เห็นโทษ ยอมรับโทษแล้วก็พ้นจากทุกข์ เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เรียกว่าถึงขั้นสุดยอดแล้ว เรียกว่ากรรมที่หนักมากในทางชั่ว เวลาพลิกไปแล้วกลายเป็นกรรมที่ดีที่สุดยอดเลย ชื่อว่าเทวทัต

๒๗. สังฆเภทครั้งที่สอง (เหตุใดพระสงฆ์ทั่วประเทศ จึงมาวัดอโศการาม)

อันดับที่สองนี้ก็พอ ๆ กัน กำลังเกิดขึ้นเวลานี้ จะเป็นสังฆเภทขึ้นในท่ามกลางแห่งสังฆมณฑลเราละ นี่กำลังยุแยกก่อวอน ยุ่งเหยิงวุ่นวายร้อนเป็นไฟเป็นไฟ ถึงขนาดพระอยู่ทั่วประเทศไทยแตกกระจายกระจายเข้ามารวมหัวกันอยู่วัดอโศการามในเช้าวันนี้ พวกนี้ตั้งกำหนดกฎบัญญัติมหาอำนาจป่าเถื่อน ที่จะปกครองพระไทยทั้งประเทศ จะเป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์ทั่วประเทศไทย ทุกวัดทุกวา เพียงคนสองสามคน ใครจะมาคัดค้านด้านทานฟ้องร้องอย่างไรไม่ได้ ปรับทั้งโทษ ทั้งติดคุกด้วย

มันตั้งข้อบังคับมา เรื่องของสงฆ์ทั้งหลายเขาจะปกครองเอง อันนี้ที่มีน
รุนแรง

คือเรื่องของสงฆ์ที่เขาจะปกครองเองนั้น พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ
พระวินัย ให้พระสงฆ์ปกครองกันเอง ปฏิบัติกันเองมาตั้งแต่ตรัสรู้แล้ว
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ พระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติตามหลักพระวินัยข้อนี้
เป็นความราบรื่นดีงามมาตลอด เช่นวัดนี้ก็ดูแลรักษา มีหัวหน้าวัดเป็นสำคัญ
ที่จะดูแลรักษาสมบัติของสงฆ์ เป็นฝ่ายลหุภิกษุหรือครุภิกษุ

ถ้าลหุภิกษุแจกจ่ายกันได้ก็แจกจ่ายกันได้ทั่ววัดทั่ววา ถ้าเป็น
ครุภิกษุแจกจ่ายไม่ได้ก็จัดไว้เป็นของกลาง แล้วสังฆาริมนตรีพัยและ
อสังฆาริมนตรีพัย สังฆาริมนตรีพัยโยกย้ายไปมาได้ และอสังฆาริมนตรีพัย
โยกย้ายไปมาไม่ได้ เช่น ที่ไร่ ที่นา ที่เขาถวายเป็นหน้าทีของ
พระสงฆ์ในวัดนั้น ปฏิบัติดูแลในสมบัติที่กล่าวมาแล้วนี้

นี่คือพระวินัยของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะวัดใดที่ใดให้เป็นหน้าที่และ
เป็นอำนาจของพระวัดนั้น มีสมภารเป็นหัวหน้า เป็นผู้ปฏิบัติตามหลัก
ธรรมวินัยข้อนี้ ก็ได้พากันปฏิบัติราบรื่นดีงามสงบเรียบร้อยมา
จนกระทั่งปัจจุบันนี้ แล้วบัดนี้พวกนี้จะขัดพระวินัย คือจะขัดหัว
พระพุทธเจ้าออก เขาจะมาปกครองเองทั่วสังฆมณฑลไม่ว่าวัดใด พวกนี้
จะไปกินโต๊ะกินเลี้ยง พระวินัยข้อนี้ไม่มีความหมายอะไร ถอนข้อบัญญัติ
พระพุทธเจ้าออก ซึ่งขัดกับที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วว่า ไม่บัญญัติสิ่งที่
พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นมา และไม่รื้อถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว
นี่ท่านสั่งไว้แบบนี้ อันนี้ทั้งบัญญัติทั้งถอนด้วยสองประการ เข้าใน
พระวินัยข้อนี้

ข้อนี้เป็นข้อที่กระทบกระเทือนพระสงฆ์ไทยเรา ซึ่งปฏิบัติตามหลัก
ธรรมวินัยข้อนี้มานานแสนนาน นี่แหละที่ยกทัพออกมา ยกทัพออกมาจะ
รักษาพระวินัยข้อนี้ไว้ ดีพวกเปรตพวกผีที่มาทำลายพระวินัยข้อนี้

๔๒

นี่แหละที่ว่าด้านทาน ให้ถอนออกหมด อุบายวิธีการมหาโจรที่จะมาปล้น พระศาสนา ฆ่าพระพุทธเจ้าทั้งเป็น พระพุทธเจ้าก็หมายถึงธรรมวินัย เวลา ท่านจะปรินิพพานท่านก็รับสั่งไว้ นี่พระอานนท์เป็นผู้รับสนองว่า “อานนท์ ธรรมและวินัยนั้นแลจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแล้ว” ศาสดา หรือ ศาสนานี้เป็นศาสดา แทนองค์ศาสดา

เมื่อเขามาทำตรงนี้ก็เรียกว่า มาทำลายพระพุทธเจ้าหรือทำลาย องค์ศาสดา จึงเรียกว่าเป็นสังฆเภทสองครั้งนี้ ครึ่งนี้ทำลายคำสอน พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์แทนศาสดา ครั้งแรกทำลายพระพุทธเจ้าโดยตรง จึงเป็นสองประเภทเหมือนกัน นี่ที่ว่าจะเป็นสังฆเภทจะยุยงให้สงฆ์แตกกัน ในคราวนี้จะแตกกันทั่วประเทศไทย คิดดูพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยท่าน เตือดร้อนอย่างนี้เมื่อไหร่ ไม่เคยมี คราวนี้ไปดูเอาวัดอโศการาม พระสงฆ์ ทั่วประเทศไทยที่มารักษาธรรมวินัย ซึ่งเป็นองค์ศาสดาไว้ และดี ด้านทานสิ่งเหล่านั้น ที่เรียกว่ามหาโจรปล้นศาสนา ให้เข้าใจตรงนี้นะ

นี่เราเผด็จเพียงเล็กน้อยให้พี่น้องทั้งหลายทราบ หลักใหญ่ที่ พระสงฆ์ออกด้านทาน รักษาธรรมวินัยข้อนี้ไว้ ที่พระสงฆ์ได้ปฏิบัติ เกิดทุนมานาน ให้ความร่มเย็นตลอดมา แต่เวลานี้จะพวกนี้เข้าทำลาย ถอนออกหมด แล้วตั้งบัญญัติป่าเถื่อนของตนเข้าแทน จึงต้องรื้อออก ให้หมด คงเส้นคงวาหนาแน่นธรรมวินัยนี้ไว้ตามเดิม บางคนจะไม่เข้าใจ วันนี้เราชี้แจงให้ฟัง จึงว่าเป็นเรื่องหนักมาก จะเข้าถึงชั้น สังฆเภทครั้งที่ สอง จะเกิด ถ้าระงับกันไม่ได้ ยังไงต้องเกิด ถ้าต่างฝ่ายต่างแข็งต้องพัง ทางฝ่ายชาติบ้านเมือง เจ้าของศาสนา เจ้าของชาติบ้านเมือง จะต้องออก คัดค้านด้านทานเต็มเหนี่ยว พวกนั้นจะเข้าสู่กันเต็มเหนี่ยวเหมือนกัน นี่ ตอนที่ว่าจะรุนแรง

๒๘. สังฆเภทครั้งที่สอง (ต่อ)

เวลานี้กำลังเข้าอยู่วาระทำลายองค์ศาสดาครั้งที่สอง คือเข้ามาทำลายธรรมวินัย หลักธรรมวินัยท่านสอนไว้โดยถูกต้องแล้ว นี่คือองค์แทนศาสดา แล้วพวกนี้บุกเข้ามา ไม่มีธรรมมีวินัย ตั้งกฎข้อบังคับบัญญัติด้วยอำนาจบาตรหลวงป่า ๆ เกื่อน ๆ ขึ้นมาเหยียบย่ำทำลายพระธรรมพระวินัย ซึ่งเป็นองค์แทนของศาสดาอยู่เวลานี้ ไม่มีคำว่าลละ ตั้งกฎข้อบังคับขึ้นมาใหม่ เรียกว่าบัญญัติใหม่แทนศาสดา เป็นบัญญัติของเทวทัตองค์ใหม่ หรือศาสดาองค์ใหม่ เราไม่อยากพูดนะ

นี่กำลังบุกทำลายธรรมวินัยให้แหลกเหลวหมด จะเอาอำนาจบาตรหลวงของเทวทัตขึ้นมาแทนที่ แล้วเหยียบหัวพระไทยทั้งประเทศให้อยู่ในอำนาจของกตขี้นบังคับ ปกครองสมบัติเงินทองข้าวของทั่ววัดทั่ววาทั่วประเทศไทย พวกนี้จะเป็นผู้เก็บผู้กวาดยึดอำนาจไว้หมด นี่เป็นข้อบัญญัติที่เขาตั้งกฎหมายขึ้นมาว่า พ.ร.บ.สงฆ์ สำหรับเราตั้งชื่อตามเรื่องของเรา

เขาตั้งขึ้น พ.ร.บ.สงฆ์ พระราชบัญญัติสงฆ์ ปกครองสงฆ์ เราก็ดูขึ้นใหม่ว่า พ.ร.บ.บิณฑัง พวกนี้เป็น พ.ร.บิณฑัง พ.ร.บิณฑังทั่วประเทศไทย นี่เป็นคำของเราตั้งขึ้นมาจาก พ.ร.บ.นี้ เขาตั้งได้ เราก็ตั้งได้ เขามีปากเราก็มีปาก เขาตั้งเป็นความมุ่งหมายอย่างไร เรามีความมุ่งหมายอย่างไร เราก็ตั้งมาอย่างนั้น นี่กำลังเริ่มเข้ามาจะทำลายธรรมวินัยข้อนี้ ซึ่งเป็นการทำลายองค์ศาสดาร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเป็นเช่นนั้น พระไทยทั่วประเทศไทยที่มีความเทิดทูนพระพุทธเจ้า ตลอดประชาชนพี่น้องชาวพุทธในแดนไทยของเรา อยู่ที่ไหนก็อาจมีนะ มีจำนวนมากเท่าไร ซึ่งเทิดทูนพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ตลอดมา จะทนให้เขาเหยียบหัวอยู่ได้หรือ

เขากำลังรุกร้าเข้ามาเหยียบธรรมวินัย ซึ่งเป็นกำแพงอันหนาแน่นสำหรับกันความชั่วช้าลามก ให้ชาวพุทธอยู่สบายด้วยการปฏิบัติตามหลัก

๔๔

ธรรมหลักวินัย แล้วเวลานี้กำแพงนี้กำลังทำลายเข้ามา ๆ โดยการตั้งข้อบัญญัติใหม่ เป็นอำนาจบาตรหลวงขึ้นมา ในขณะที่เดียวกันถอนพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงประกาศสอนโลกไว้ ด้วยความรุ่มเย็นแล้วออกให้มีแต่พวก พ.ร.บ.บิขของพวกเทวทัตนี้เข้ามาแทนที่ จุดนี้แหละเป็นจุดสำคัญ

เราพูดอย่างย่นได้เลยตามหลักความจริง ถ้าว่า พ.ร.บ.บิข พ.ร.บ.สังฆไม่ถอนตัวออกไป ตามหลักความจริงที่เป็นของจอมปลอมมาตั้งเดิมอยู่แล้ว ตั้งแต่ตั้งรากตั้งฐานขึ้นมาด้วยความมืดมิดปิดทวาร จนกระทั่งถึงมันเป็นเถาวัลย์เลื้อยออกมาทั่วประเทศไทย ก่อความยุ่งเหยิงวุ่นวายแก่ชาติไทย เตือดร้อนทั่วหน้ากันหมด

๒๙. เราไม่เคยคิดว่า พระเราจะทำความเลวร้ายขนาดนี้

เรื่องศาสนาที่คิดมากก็คือไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใด ซึ่งเราไม่เคยคิดว่า พระเราจะทำความเลวร้ายขนาดนี้นะ แล้วมาตั้งหน้าตั้งตาเป็นความเลวร้ายต่อศาสนา ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเสียเอง ด้วยความหาเหตุหาผล หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลย พระแท้ ๆ ทำไมจึงไม่มีหลักมีเกณฑ์พอ เป็นศีลเป็นธรรมมาประกาศสอนโลกบ้าง นี่กลายเป็นมหาภัยด้วยกันทั้งหมดเลย เรียนมาด้วยกัน ดูด้วยกัน หลักธรรมหลักวินัยทุกอย่าง

เพราะฉะนั้น ผิดจึงบอกได้ชัด ๆ รู้ได้ชัด ๆ และ บอกได้ชัด ๆ ว่าผิด ถูกก็ต้องบอกชัด ๆ แต่ที่มันไม่เห็นอะไรถูก พอจะบอกได้ชัด ๆ ซึ่งควรจะนำมาแก้ไขที่มันผิดไปนั้น ให้เบาบางลง มันมีแต่ความเพิ่มเติมความเลวร้ายขึ้นไปจากพระกลุ่มนี้เอง กลุ่มที่กำลังเกิดอยู่เวลานั้นนะ แหม เราทุเรศจริง ๆ เพราะเราสอนโลก สอนด้วยความเป็นธรรม เพราะฉะนั้น คำพูดของเรา คำใดที่พูดแล้ว ให้ขึ้นเวทีได้เลย ไม่มีคำว่าผิดไป

เราหาเรื่องใส่ใครไม่เป็น เพราะธรรมไม่มีอย่างนั้น ถูกบอกว่าถูก ผิดบอกว่าผิด แล้วก็ไม่ได้ดูถูกพวกเดียวกัน ซึ่งเรียนหลักธรรมหลักวินัย

มาจากศาสดาคณะเดียว แล้วกลับมาเป็นข้าศึกต่อศาสดาเสียเอง เพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมวินัย กฎระเบียบข้อบังคับของศาสนา ให้ล่มจมฉิบหาย แล้วยกพวกเศษพวกเดนพวกสัว่มพวกถ่าน ตั้งขึ้นมาด้วยอำนาจของสัว่มของถ่าน จะมาเหยียบย่ำทั้งชาติ ทั้งศาสนา ให้เหลวแหลกไปตาม ๆ กัน ต่อหน้าประชาชนพระณรวุฑูประเทศไทยนี้ มันดูกันไม่ได้ เพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่คนหูหนวกตาบอด แล้วมาทำแบบหูหนวกตาบอดให้เห็นชัด ๆ อย่างนี้ มันจึงดูไม่ได้นะ ดูไม่ได้จริง ๆ

เราพูดอย่างชัดเจน คอเราตัดขาด เราไม่เสียดาย ถ้าพูดคำนี้ผิดไป เพราะเรื่องนี้เป็นมหากภัยจริง ๆ มันตั้งขึ้นมาทำอะไร ก็รู้กันอยู่แล้ว เรื่องใหญ่ ก็อยากเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวงนั่นแหละ มันก็รู้กันอยู่นั่นนะ เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้น อยากเป็นเจ้าอำนาจบาตรหลวง ขึ้นนั่งอยู่บนหัวคนหัวพระ หัวพระพุทธรเจ้า แล้วขั้รตลงมา กินเลี้ยงกันกินโต๊ะกัน เอาดับปอดประชาชน เอาดับปอดศาสนา ดับปอดพระพุทธรเจ้ามากินเลี้ยงกัน ดับปอดพระณรวุฑูประเทศไทยเอามากินเลี้ยงกัน ด้วยความป่า ๆเถื่อน ๆ เห็นแก่ความรำความรวย เห็นแก่อำนาจ อำนาจบาตรหลวง โอ๊ย เห็นแก่ได้แก่เด่น แก่ดัง แก่ชื่อเสียง เกียรติยศ ชื่อเสียง มันจะเอาชื่อเสียงอะไรมองหาแล้ว มันไม่เห็นนะ

นี่ละกำลังทำลายศาสนาเวลานี้เอาหนักมากที่สุดทีเดียว นี่ก็เป็นข้อคิดอันหนึ่งที่เราจะต้องได้คิดอยู่เต็มหัวอก เพราะเราอยู่ในศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา ในความเป็นพระของเรา ทางบ้านทางเมืองก็เป็นอีกแห่งหนึ่งเมื่อไม่เกี่ยวข้อง เราก็ก็นั่งไม่เข้าไปเกี่ยว แต่เมื่อมันเหตุจำเป็น ก็ดั่งพี่น้องทั้งหลายทราบ มันจำเป็นต้องเกี่ยวก็ต้องเกี่ยว อันนี้จำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เข้าผางมาถึงจุดกลาง ซึ่งเราก็เป็นพระลูกศิษย์ตถาคตด้วยกัน ผิดถูกประการใด มันต้องได้ฟังเสียง ต้องได้ดูกันจนได้ ถึงได้นำเรื่องราวออกมาที่จะเป็นความล่มจมฉิบหาย ต่อพระพุทธศาสนาของเรา ตลอดถึงจิตใจ

๔๖

ของพี่น้องประชาชน ที่เทิดทูนพระพุทธศาสนาตลอดมานี้ จะให้ล้มจม ต่อหน้าต่อตาในประเทศไทยเราทั้งชาตินี้ มันดูไม่ได้นะ

นี่เรียกว่าไม่มีเหตุมีผลอันใดเลย ชื่นไหนที่ตั้งขึ้นมาพอจะเป็นสารประโยชน์ ให้คนไทยทั้งชาติ ตลอดถึงพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยได้พิจารณา เอ้อ อันนี้ชอบกล ควรจะยึดไว้ ควรจะนำไปเข้าสภา หรือเข้าอะไรก็แล้วแต่ ปรีक्षाหรือทางชาติบ้านเมือง อันนี้ไม่ดีให้ปิดออกเสีย อันนี้ดีให้ยกขึ้นไว้ เพื่อให้วินิจฉัยใคร่ครวญ ให้เป็นสารประโยชน์แก่ชาติและศาสนาต่อไปอย่างนี้ แล้วมันไม่มีจะให้ว่ายังไง

มีแต่ไฟแต่ไฟ ออกมาแ่งไหนมีแต่ไฟแต่ไฟเผาไหม้ทั้งนั้น แล้วคนทั้งชาติจะทนดูได้ยังไง หลวงตาบัวจึงกล้าพูดออกมาได้อย่างนี้เอง เพราะเรียนหลักกรรมหลักวินัยมาด้วยกัน มันไม่มีชื่นใจเลยที่พอจะคัดเลือกว่า อันนี้ควรเอา อันนี้ควรทิ้ง ไม่มีเลย มีตั้งแต่ไฟทั้งนั้น จะให้พูดว่ายังไง ออกมาแ่งไหน ๆ ก็เหมือนกัน เวลานี้ก็รัฐบาลก็รับเรื่องไปพิจารณาหมดแล้วยังไม่ถอย ยังจะหาเรื่องเข้าไปตีนั้นตีนี้ นี่ละพวกเปรตพวกผี พวกยักษ์ พวกมารในเพศของพระ ในเพศของกลุ่มชนที่เป็นพวกเดียวกัน กำลังรุกรานจะทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนาให้จมไปด้วยกัน

ขอให้พี่น้องหลายฟังให้ถึงใจทุกคนนะ เราพูดนี้พูดออกมาอย่างถึงใจพิจารณาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้ว ไม่ได้หาเรื่องหาราวใส่ใคร เราเอาคำสัตย์ คำจริงออกมาพูด ถ้าเป็นธรรมดาแล้วปิดทันที มายุ่งทำไม นั่น สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว อยู่ในพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เรียบร้อยแล้ว พระสงฆ์ทั่วประเทศตลอดประชาชน ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนานี้ ได้รับความร่มเย็นมาขนาดไหนแล้ว แล้วเอามายุ่งทำไม นี่มีแต่เป็นไฟเป็นไฟจะมาเผาทำไม ศาสนาไม่ใช่เชื้อเพลิงเอามาเผาทำไม เท่านั้นเอง นี่มันก็มาเผาได้ต่อหน้าต่อตา หน้าด้านที่สุดเลยนะ

๓๐. คติจากการ์ตูน ใครทำลายศาสนา ?

เราอยากให้รางวัลจนกระทั่งโคตรมันนะ คนที่เขียนการ์ตูนนี่นะ คือ ดี-ซั้วก็ต้องให้รางวัลแบบเดียวกันใช่ไหม มันซั้วนั้ล่ะ ให้เอาโคตรมันมา ซั้วกันอีก นี่ดีนั้ก็อยากจะเสริมโคตรมันเข้าใจใหม่ เขียนเบื้องต้น โอ้ย น่าดูนะ ใครทำลายศาสนา ? นั่น ฟังซินะ ทางนี้ก็เป็นนายกย เป็นผู้รักษา ชาติบ้านเมืองทั้งประเทศ

อันที่สองได้นายกย ลงมานี้ เป็นเด็กหัวปิ่นโตสองเถา มือซ้าย มือขวา ที่สามนี้เป็นอาจารย์ใหญ่ มือขวาถือธรรมะตราธรรมจักร มือซ้ายถือพัดยศ ตั้งโชว์ขึ้น ในพัดยศนั้นเขียนบอกว่า ดิดหน้าพัดยศนี้นะ เขียนบอกว่า เกิด แก่ เจ็บ ตาย อู๊ย น่าฟังนะดิดพัดยศ คืออย่างอาดมานี้ละ ถ้าพูด แปลนะ อย่างอาดมานี้ละถือพัดยศ อาดมากี้จะมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน ท่านทั้งหลายอย่าตี้นยศนะ ลักษณะเป็นความหมายว่าอย่างนั้น ที่ว่าเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนว่าเดือนทั้งประชาชนและตัวเอง เอาตัวเอง ออกปรกัณ อาดมาผู้ถือพัดยศอยู่ก็มิเกิด แก่ เจ็บ ตาย เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นจงอย่าพากันตี้นยศจนเกินไป อันนี้ก็น่าฟัง ทีนี้พอ อันที่สามนี้อีกนะ ศาสนาจะยืนยงจงเชื่ออาดมา ฟังซิ ศาสนาจะยืนยงจงเชื่อ อาดมา นี้ดูอยู่ทางซ้ายนี้ แล้วไปปลิวอันอยู่ที่หน้าอกขวาของเถระใหญ่องค์ นี้ละไปปลิวโจมตีผู้ต่อต้าน ทางขวานี้ไปปลิวโจมตีผู้ต่อต้านเขา แล้วอันดำ มานี้อีกก็ไปปลิวยกย่องพวกของตน เข้าใจใหม่ ยกย่องพวกตน

อันที่สามนี้สะพายยามนี้เปลวไฟนี้เห็นไหม อันที่สามนี้ว่า อำนาจ ผลประโยชน์ แล้วก็บิดเบือนธรรมะ อำนาจผลประโยชน์ นี้ยามใหญ่นี้ ที่แสดงขึ้นมาจากปากยามนี้มีแต่ฟันแต่ไฟ แสดงเปลวขึ้นมาใช่ไหม เป็น ควันเป็นฟันเป็นไฟ ออกมาจากในยาม ในยามนี้ คือ อำนาจบาตรหลวง คือ รายได้ รายร่ำรายรวย อยู่ในยามนี้ ทีนี้พวกเราได้ รายร่ำรายรวยนี้

๔๘

มันแสดงเป็นไฟเปลวเผาขึ้นมา มันกำลังจะเผาหัวโล้นนี่อยู่นี้ เข้าใจไหม จบสมบูรณ์แล้วนี่

เอ้า แยกไปอย่างนั้นซิ นี่เราสลดสังเวชมากจริง ๆ ในชีวิตของเรา ไม่เคยเห็นพระ ที่จะหน้าด้านสันดานหยาบที่สุด ไม่มองเหตุมองผล มองกรรมมองธรรมอะไรเลย มีตั้งแต่ฟันแต่ไฟ สร้างแต่มหากษัตริย์เผาบ้านเผาเมือง เผาศาสนาร้อยเปอร์เซ็นต์ ๆ คือพวกนี้ มันเห็นชัดเจนอย่างนั้น จะไม่ให้พูดได้ยังไง ใคร ๆ มันก็รู้ด้วยกันนี่นะ ทำไมจึงทำได้ลงคอ ถ้าไม่ตั้งหน้าเป็นข้าศึกอันใหญ่หลวงต่อชาติและศาสนาของเมืองไทยเรา

หากว่าจะพอเป็นมนุษย์อยู่บ้าง ให้รีบแก้รีบไขนั้นถูกต้อง คนเขาจะได้ชมเชย โอ้ ผิดแล้วดี พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่า ตโม โขติปรายโน เวลาโง่ก็โง่ไปก่อน ยังไม่รู้เรื่อง ต่อเมื่อรู้เรื่องแก้ไขตัดแปลงตัวเองก็จะเป็นผู้เจริญรุ่งเรืองในกาลต่อไป ธรรมเป็นอย่างนั้นนะ เอาละพอ

ถาม-ตอบ ปัญหา ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถรสมาคม

● ณ สวนแสงธรรม วันที่ ๙ เม.ย. ๔๕ (บ่าย)

ผู้สื่อข่าว : หลวงตาคะ กราบเรียนถามเรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ฉบับใหม่ นี่คะว่า หลวงตามองยังไงบ้างคะ

หลวงตา : มองอะไร ก็มองเหมือนคนทั้งหลายเขามองกัน แต่ถ้าแปลกก็แปลกบ้าง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ ประชาชนทั้งหลายอาจพูดกันว่า พ.ร.บ. คณะสงฆ์ แต่สำหรับเรา พ.ร.บ.คณะสงฆ์ นี่มันต่างกันตรงนี้

ผู้สื่อข่าว : พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขออกมา หลวงตามองว่าไม่ดีใช่ไหมคะ

หลวงตา : มันเลวใช้ไม่ได้ ไม่ดีมากนัก ส่วนไหนที่มีดี มันก็มี แยกกันไข่ม้อย ถ้าว่าเลวแล้วไม่มีทางแก้ เลวบัดออกโดยถ้ายเดียวเท่านั้น

ผู้สื่อข่าว : ตรงจุดไหนที่หลวงตาบอกว่า มันเลวและมันไม่ดี

หลวงตา : จุดที่มันทำลายชาติไทย นั้นแหละ มันเลวเข้าใจไหม จุดไหนมันส่งเสริมชาติไทยเราไม่ได้บอกว่าเลว เราบอกว่าดี ถ้ามันทำลายชาติไทยเรานั้นแหละ ศาสนาไทยเรานั้นแหละ ตัวมันเลว เวลานั้นมันทำลายอยู่จุดนี้ เราจึงบอกว่าเลวที่จุดนี้

ผู้สื่อข่าว : หลายฝ่ายพยายามให้รัฐบาลผลักดันเข้าสภาโดยเร็ว ทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเอง ก็อยากให้รัฐบาลเร่งออก พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยด่วน หลวงตามองยังไงคะ

หลวงตา : มองยังไง รัฐบาลไม่ใช่หมา เออะอะเขายังไงจะไปวิ่งตามเขา มันก็หมาหะซิ เห็นมัยหมาวิ่งตามเจ้าของ รัฐบาลไม่ใช่หมา พวกนั้นไม่ใช่เจ้าของ จะวิ่งตามกันไม่ได้ เรื่องของเขา ให้เขาพูดไปสิ เขาจะให้เร่งขนาดไหน ก็เรื่องของเขา เรื่องของเราก็เรื่องของเรา มันคนละเรื่อง

ผู้สื่อข่าว : แล้วตรงนี้รัฐบาลจะต้องวางตัวยังไงคะ เพื่อที่จะให้เกิดความพอดีในสังคมเรา

หลวงตา : แล้วแต่เหตุการณ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับรัฐบาล เป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของเรา

ผู้สื่อข่าว : ตอนนี้มีสองกลุ่มคะ ระหว่างกลุ่มที่เห็นด้วยและคัดค้าน

หลวงตา : กลุ่มไหนที่เขาจะกลืนจะกินเขาก็ว่าของเขาดี เรามีที่ดับมีปอด เราก็สงวนดับปอดของเรา เขาก็ปิดออก ดีหรือไม่ดี ว่านี่คือยักษ์เราพูดได้เท่านั้น ไม่ให้กินดับเรา

ผู้สื่อข่าว : ทางออกล่ะคะ จะอยู่ตรงไหน

หลวงตา : ปิดออกทางออกมีเท่านั้น ตัดออก ของเราสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรบกพร่อง มายุ่งทำไม ยุ่งมากยุ่งน้อยมีแต่ความเสียหายทั้งนั้น แหกไปหมด การพูดทั้งนี้เรามีหลักมีเกณฑ์ มีคัมภีร์ยันนะ เพราะฉะนั้น พูดได้เต็มปากทุกอย่าง ๆ ภาษาธรรมนี้ออก ฟัน้องทั้งหลายฟังเรื่องกิเลส มันจะว่าหยาบว่าโลน ว่าดูว่าดำ ว่าอะไร ช่างหัวมันซิ กิเลส มันนอนจมส้วมจมถาน มันจะว่าสะอาดขนาดไหน

๕๐

ผู้สื่อข่าว : การที่มีมหาดนิสสร เป็นการรวมอำนาจที่เบ็ดเสร็จมั้ยะ

หลวงตา : ในนั้นมันบอกไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่จำเป็นต้องตอบ

ผู้สื่อข่าว : แสดงว่า ไม่อยากให้เกิดผลลบในสังคม รัฐบาลก็น่าจะ
กลับมาใช้ พ.ร.บ.ฉบับเดิมที่เรามีอยู่

หลวงตา : อันนั้นมอบให้เป็นเรื่องของรัฐบาลเพราะรัฐบาลไม่มี
ปัญหาอะไรอยู่แล้ว มีแต่พวกนี้มาทำให้เกิดปัญหายุ่งยากขึ้นในวงศัศาสนา
ของเรานั้นเอง ศาสนาเราสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้ว หลวงตาจึงค้ำกัน
อย่างจ้ง ๆ เลย อย่างมาแตะ เรียบอก พุทธศาสนาของเราปกครองบ้านเมือง
สัตว์ทั่วโลกมาเป็นเวลานานสักเท่าไร เฉพาะพระพุทธเจ้าของเราที่ ๒,๕๐๐
กว่าปีมาแล้ว ได้รับความเสียหายอะไรกับพระพุทธเจ้าปกครองโลก แต่
อันนี้มันขึ้นมาเป็นยังงี้ เพียงเริ่มขึ้นมาเท่านั้นเป็นไฟไปหมดแล้วทั่ว
ประเทศไทย

ผู้สื่อข่าว : ภาพที่ออกมาหลวงตามองว่าพุทธศาสนิกชนมาต่อสู้
กันเองรีเปล่าคะ ในเรื่อง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับใหม่

หลวงตา : อันนี้มันก็อยู่กับความรู้ความเห็นของคน คนเราอยู่ดี ๆ
เขามาเป่าหูว่าไง เพราะเราไม่เคยรู้เคยเห็นอาจเชื่อเขาได้ ผิดถูกชั่วดี
ไม่ค้ำง คนหนึ่งว่าดี คนหนึ่งว่าไม่ดี คนที่ว่าไม่ดีก็มีผู้เลี่ยมสอนไว้แล้ว
ว่าดีของเขาอย่างนั้น ๆ คนทางนี้ก็มีผู้แนะนำบอกไว้แล้วอย่างนี้ว่าดีอย่างนี้ ๆ
เมื่อสองฝ่ายไม่ลงกันมันก็กัดกัน ไปเอาหางไปติดกันเขาไป หางหมาเรา
อย่าไปเอาหนี หางไอ้ขาวเราไม่ได้นะ มันไล่กัดเอาหลงทิศ จะว่าไม่บอกนะ
เรื่องมันก็เห็นชัดเจนกันอยู่แล้ว พุทธศาสนาเรามีบทพระองค์ตรงไหน ไม่มี
เราก็บอกไม่มี เอามาเผาทำไม เผาพุทธศาสนาเท่านั้นเอง

ผู้สื่อข่าว : เมื่อกี้หลวงตาพูดถึงฉบับเดิม คือ พระธรรมวินัย
ใช้มั้ยะ ไม่ใช่ พ.ร.บ.สงฆ์ พระธรรมวินัยอยู่เหนือ พ.ร.บ.สงฆ์อยู่แล้ว
ทำไมต้องมี พ.ร.บ.สงฆ์ขึ้นมา

๕๑

หลวงตา : ไปถามเขาสิ ทำไมเขาถึงมีมา เราไม่ได้เป็นผู้แต่งตั้ง ขึ้นมาอย่ามาถามเรา ให้ไปถามพวกนั้น ระวังนะเวลาเขาอ้างเหตุผลเป่าหู จะเป็นบ้ากับเขานะ หูเบาเชื่อง่ายอะไรจะเลยมโนษย์เรา

ผู้สื่อข่าว : จริง ๆ แล้วถ้า พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับแรกมีปัญหาแล้ว ทำไม ไม่กลับไปให้พระเจ้าพระธรรมวินัย แล้วเป็นพระธรรมวินัยที่ดูแลสงฆ์ ตั้งแต่ตอนต้น

หลวงตา : พ.ร.บ.สงฆ์ที่ใช้มาหลายฉบับ ก็เพราะ พ.ร.บ.สงฆ์ นั้นอนุโลมหรือเป็นอารักขาของพุทธศาสนาของธรรมวินัยต่างหาก ไม่ได้ มาทำลายอย่างนี้ หลวงตาก็เรียนมาแล้ว ท่านบอกไว้แล้วเป็น พ.ร.บ. ฉบับไหนก็ตาม ต้องไม่กระเทือนพระธรรมวินัย ต้องไม่ทำพระธรรมวินัย ให้เสียหาย ยันไว้แล้วนะ เพราะฉะนั้น พ.ร.บ.ทุกฉบับตั้งแต่ที่ปฏิบัติกันมา เป็นการอารักขา ๆ สนับสนุนเรื่อยมาเลย ไม่ได้ทำลายอย่างนี้ อันนี้ลบหัว พระพุทธเจ้า เหยียบหัวพระพุทธเจ้าลง นั้น จากนั้นก็ตามกัน พระธรรมวินัย ไม่สำคัญ เท่านั้นพอ

พระธรรมวินัย ก็คือ องค์กรศาสนา ท่านก็แสดงไว้แล้ว “ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยจะเป็นศาสนาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเรา ตายไปแล้ว” นั่น นี่คือ องค์กรศาสนา พระธรรมวินัย คือ องค์กรศาสนา องค์กรศาสนา ตลอดมา แล้วที่นี้เมื่อเป็นองค์กรแทนศาสนาแล้ว ใครมาทำลายพระธรรมวินัย ก็เรียกว่า ทำลายศาสนา ไม่ใช่เหรอ พ.ร.บ.บีบ พ.ร.บ.แบบ ก็มาทำลาย พระธรรมวินัย ลบออกหมด เข้าใจเหรอ

● ณ สวนแสงธรรม วันที่ ๙ เม.ย. ๕๕ (คำ)

นักข่าว ไอ.ที.วี. มากราบนมัสการสัมภาษณ์หลวงตา

นักข่าว : ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเปิดโอกาสให้ หลวงตา และ สมเด็จพระสังฆราช ได้พูดคุยกัน อยากทราบว่า หลวงตา จะไปพบเอง หรือส่ง ตัวแทนไปคะ

๕๒

หลวงตา : ไม่ไป ส่งตัวแทนก็ไม่ส่ง เรื่องอะไรถึงจะส่ง มีเรื่องอะไร
จึงจะส่ง ผิดก็แก้ตัวเองสิ เราถือพุทธศาสนาปฏิบัติตามศาสนาอยู่นี้ เราไม่มี
อะไรบกพร่องพอที่จะมีอะไรกับเรา ทางนั้นจะมีอะไรบกพร่อง ก็แก้ตัวเองสิ
เราไม่มีอะไรบกพร่อง เราจึงไม่มีอะไรจะแก้ หลักพุทธศาสนาก็มีอยู่แล้ว
เต็มอยู่ในพระพุทธรูปศาสนา ในคัมภีร์ของพระพุทธเจ้า ถ้าปฏิบัติตามนี้ ก็จะมี
เรื่องราวอะไร ชาวโลก ชาวพุทธ พระสงฆ์ทั่วประเทศ ปฏิบัติกันมานานเท่าไร
ปฏิบัติศาสนาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เห็นเกิดความเดือดร้อน
วุ่นวาย ไร้สาระสาย จนกระทั่งไฟจะเผาไหม้ทั้งชาติทั้งศาสนาอยู่เวลานี้

แต่เวลานี้มันเป็นอย่างนี้ มันเป็นมาจากใคร ต้องพิจารณาตัวเองสิ
ใครมีก็ไปพิจารณาตัวเองสิ เราไม่มี จะให้พิจารณาเราอย่างไร ใครมีก็ไป
พิจารณาตัวเองสิ เราไม่มีจะให้พิจารณาเราอย่างไร มาลากเราเข้าสภาสม
หาอะไร เราไม่ใช่หนักโทษอะไร

นักข่าว : การที่จะให้ “มหาคณิสสร” บริหารดูแลรักษาศาสน
สมบัติกลาง แล้วการจัดกองทุนพระพุทธศาสนา เป็นการขัดต่อพระพุทธ
เจตนารมณ์ หลวงตามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับเรื่องนี้

หลวงตา : พระพุทธเจ้า ก็เป็น สรรพ์ คัจฉามิ ของเรา เมื่อขัด
เจตนารมณ์ของพระพุทธเจ้าก็ขัดหัวใจของหลวงตาบัว เพราะหลวงตาบัว
เป็นลูกศิษย์ตถาคต ใครมาแตะตถาคต หลวงตาบัวใส่เปรี้ยวเลย

● ณ วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา วันที่ ๑๕ เม.ย. ๕๕ (คำ)

ลูกศิษย์ : เหตุใดจึงต้องมีคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับที่กำลังมี
ความพยายามผลักดันให้เข้าสู่สภา

หลวงตา : ก็ไม่คัดค้านอะไร มันเป็นปรตทั้งตัว ไปหาไฟเผาศาสนา
เผาชาติบ้านเมืองเราไม่รู้หรือ จะไม่คัดค้านได้อย่างไร เราเป็นเจ้าของชาติ
เจ้าของศาสนา ต้องคัดค้าน อันนี้เป็นมหากัณฑ์เป็นมหาโจรที่จะเข้ามาเผา
ทั้งชาติทั้งศาสนาให้ไหม้ พี่น้องทั้งหลายยังไม่ทราบอยู่หรือ ให้ทราบ

หลวงตาไม่ได้เอาของหลอกมาหลอก เหมือนอย่างพวกเปรตมาหา หลอกบ้านหลอกเมืองเวลานี้ละ พวกนี้ไม่มีศีลมีธรรม ไปไหนหลอกแต่ ชาวบ้านชาวเมือง พระทำไมถึงเรียนแต่วิชาหลอกวิชาต้มตุ๋นโลก ไม่เคยมี ในศาสนาพุทธเรา ก็เพิ่งมาเห็นกลุ่มนี้กลุ่มเปรตกลุ่มผี พระเป็นเปรตเป็นผี มันกำลังเอาไฟมาเผาบ้านเผาเมือง

เรื่องอะไร พ.ร.บ. มันไม่ยากพูด พ.ร.บ.นะ มันพ.ร.บิบ มันจะ บิบคนทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปหมดด้วยกัน ตั้งเพราะ ๆ พ.ร.บ. พ.ร.แบ ตัวเปรตตัวผีมันเอามากกระจายบ้าง พวกนี้พวกที่จะทำลายชาติบ้านเมือง เราสงสัยเหลือเกินว่า ต่อไปนี้สังฆเภทจะเกิดขึ้นในชาติไทยของเรา ทำลาย สงฆ์ให้แตกร้างกันไปหมดทั้งบ้านทั้งเมือง ตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าของเรา ก็มีพระท้าวทนต์สู้พระพุทธเจ้าจนเป็นสังฆเภทขึ้นมา ระยะนี้ก็เป็นเรื่องนี้ ประเภทไหน เนี่ย พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว ธรรมวินัยนั้นแล จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคต เมื่อเราตายไปแล้ว นี่ก็ มาทำลายพุทธศาสนา ก็คือองค์ศาสดานี้เอง จะเป็นที่ไหนไป

เรานี้วิตกวิจารณ์เหลือเกินถึงเรื่องสังฆเภทจะเกิดขึ้นในท่ามกลาง ประเทศไทย เพราะ พ.ร.บิบ อย่าไปพูด พ.ร.บ. พ.ร.แบ มันหลอกโลก เฉย ๆ พวกนี้ไม่มีความจริงมาพูด มีแต่ต้มไปเรื่อยหลอกไปเรื่อย พระที่ หลอกโลก ลวงโลก ต้มตุ๋นโลกที่สุด ใครยังไม่เคยเห็นให้ไปดูพวกนี้กลุ่มนี้ นะ ให้ไปดู พูดออกมาคำไหนไม่มีความสัตย์ความจริงเลย คำพูดของ พระทำไมเป็นอย่างนั้น คำพูดของพระต้องมีศีลมีธรรม มีความสัตย์ ความจริง นี่มีแต่ความหลอกลวง ต้มตุ๋นตลอดไปหมดทั้งกลุ่ม

เราเชื่อถือหรือว่าเป็นพระ พระประเภทไหนจึงเป็นอย่างนั้น เห็น ด้วยกัน หลักธรรมวินัยเรียนมาด้วยกัน ทำไมไม่รู้ มาหลอกกันหาอะไร เก่งกล้าสามารถมาจากไหนมาอวดศาสดาเอก มาเหยียบธรรมวินัย

๕๔

แหลกเหลวไปหมด เพราะงั้นทางนี้จึงต้านทาน ดีเพียงต้านทานเท่านั้น ไม่เขี่ยลงทะเลนั้น ให้มันสมเหตุสมผลกับมาทำลายพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นหัวใจของพี่น้องชาวไทยทั้งชาติ มันหนักจริง ๆ นะ ไม่ใช่เล่น เทวทัตทำลายศาสนา ท่านทั้งหลายดูเอา ถ้ามไปอีก

ลูกศิษย์ : หากร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ฉบับนี้เข้าสู่สภาโดยไม่มีกระแส จะเกิดผลดี ผลเสียแก่พุทธศาสนาในสังคมไทยอย่างไรบ้าง

หลวงตา: เกิดผลจม ชาดีกจม ศาสนาก็จม ไม่เป็นอย่างอื่น อันนี้ทำลายทั้งชาติ ทั้งศาสนา ไม่เป็นอย่างอื่น เพราะงั้นหลวงตาจึงค้าน จัง ๆ ดีไม่เขี่ยลงทะเล คัมภีร์เห็นอยู่ด้วยกันทุกคน มาหลอกกันหาอะไร คนตาบอดก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง เท่านั้นพอ ชี้เกียดตอบ พี่น้องทั้งหลายทราบเสีย แผนการอันนี้ออกมาจากใต้ดิน มันไม่มีต้นมีตัว ใครเป็นคนตั้งแผนการนี้ ขึ้นมา มันก็ไม่ระบุ มันไม่บอก ตั้งอยู่ใต้ดินแล้วก็เป็นเถาวัลย์เลื้อยออกมา ทำลายคนทั่วประเทศไทย มีแต่เถาวัลย์ที่ออกมาจากใต้ดิน ไม่มีใครทราบ ว่ามันมาจากไหน แล้วกลุ่มนี้ก็กลุ่มใต้ดินด้วยกัน มันไม่มีความเปิดเผย มีแต่ลึ ๆ ลับ ๆ จึงเรียกว่า มหาโจรปล้นชาติปล้นพระศาสนา นั่นเอง

ไปที่ไหน ๆ มีแต่ลูกลึลึกลน มีแต่จะป็นขึ้นสภา เพื่อจะเอาอำนาจ ทางสภามาดีตรา แล้วเอาอำนาจอันนั้นมาเหยียบหัวคนไทยทั่วประเทศ ให้แหลกเหลวไปหมด ลูกลึลึกลนที่สุด ไม่มีใครเกินพวกนี้ หาเหตุผล ไม่ได้ นี่เราพูดย่อ ๆ นะ ผ่านหูผ่านตาแล้วเอามาอวดว่าผ่าน มันก็ผ่านเฉย ๆ มันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไร มหาโจรผ่าน มันก็เป็นอย่างนั้นแหละ มีหน้าซำก็ว่าผ่านมหาเถรสมาคม ฟังแต่ว่าผ่านเฉย ๆ มหาเถรสมาคม ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรด้วย ยังมาอวดเฉย ๆ ไม่ใช่คำโกหกหรือ ไม่มาโกหก จะว่ายังไง พี่น้องทั้งหลายอยากจม ก็ให้เชื่อมันนะ



สารบัญ รวบรวมย่อถ้อยเทศน์ เหตุผลคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงฆ์

กัณฑ์เทศน์เรื่อง	วันที่เทศน์	หน้า
๑. ต้นเหตุที่หลวงตาออกมาคัดค้านร่าง พ.ร.บ.สงฆ์	๓๑ มี.ค. ๔๕	๑
๒. หลวงตาดำรงศูนย์ต้านทานและปราบปราม มหาโจรปล้นพระพุทธรูปศาสนา	๓๑ มี.ค. ๔๕	๒
๓. เลี่ยนหนามมหาโจรต่อชาติไทย	๑๐ ก.พ. ๔๕	๓
๔. พระธรรมวินัยสมบูรณ์แบบแล้วทุกอย่าง	๒๘ ก.พ. ๔๕	๔
๕. มหาคณิสสร คณิสสเสน	๔ มี.ค. ๔๕	๕
๖. พระมหากษัตริย์พระราชทานสมณศักดิ์เพื่ออะไร ?	๖ มี.ค. ๔๕	๖
๗. ความเป็นมาของร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถรสมาคม	๘ มี.ค. ๔๕	๗
๘. แพ้ชนะอย่านำมาใช้ในวงชาวพุทธ	๑๑ มี.ค. ๔๕	๘
๙. มหาโจรปล้นชาติปล้นพระพุทธรูปศาสนา	๑๑ มี.ค. ๔๕	๑๑
๑๐. มหาเถรสมาคมกับมหาโจรเข้ากันได้ถ้าทำผิด	๑๑ มี.ค. ๔๕	๑๓
๑๑. พ.ร.บ.สงฆ์ได้ดิน มหาโจรได้ดิน	๑๒ มี.ค. ๔๕	๑๕
๑๒. ความกระหายของมหาโจรปล้นชาติปล้นพระพุทธรูปศาสนา	๑๘ มี.ค. ๔๕	๑๗
๑๓. สมบัติตามหลักพระวินัย	๑๙ มี.ค. ๔๕	๑๗
๑๔. หลวงตาเอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นที่ตั้ง	๑๙ มี.ค. ๔๕	๒๐
๑๕. ลูกศิษย์คิดทำลายครู	๒๘ มี.ค. ๔๕	๒๑
๑๖. สมเด็จพระเปรม เป็น สมเด็จพระสังฆราช ใครจะกราบได้ลงคอ	๓๐ มี.ค. ๔๕	๒๓
๑๗. ชาติ ศาสนา จะจมไปด้วยมหาภัยเหล่านี้เอง	๑ เม.ย. ๔๕	๒๔
๑๘. ลูกศิษย์คิดทำลายครู (ต่อ)	๒ เม.ย. ๔๕	๒๕
๑๙. สมเด็จพระมหาธีรราชจารย์ เรียก พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับหนึ่งตะลุง	๒ เม.ย. ๔๕	๒๗
๒๐. สมเด็จพระมหาธีรราชจารย์ สมเด็จพระเจ้าในหัวใจ ของพี่น้องชาวไทย	๒ เม.ย. ๔๕	๒๘

<u>กัณฑ์เทศน์เรื่อง</u>	<u>วันที่เทศน์</u>	<u>หน้า</u>
๒๑. พระพุทธศาสนาไม่มีอะไรบกพร่อง	๗ เม.ย. ๔๕	๓๑
๒๒. พระพุทธเจ้าทรงตั้งเอาตักคคะ	๘ เม.ย. ๔๕	๓๒
๒๓. หลักใหญ่การคัดค้านร่าง พ.ร.บ. สงฆ์ คือ ถอนออกให้หมด	๑๑ เม.ย. ๔๕	๓๓
๒๔. มหาโจรกล่าวโจมตีหลวงตา	๑๕ เม.ย. ๔๕	๓๕
๒๕. ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา คือ ศูนย์สังฆารชาติ ศาสนา	๑๗ เม.ย. ๔๕	๓๖
๒๖. สังฆเภทครั้งพุทธกาล	๒๑ เม.ย. ๔๕	๓๗
๒๗. สังฆเภทครั้งที่สอง (เหตุใดพระสงฆ์ทั่วประเทศ จึงมาวัดอโศการาม)	๒๑ เม.ย. ๔๕	๔๐
๒๘. สังฆเภทครั้งที่สอง (ต่อ)	๒๓ เม.ย. ๔๕	๔๓
๒๙. เราไม่เคยคิดว่า พระเราจะทำความเลวร้ายขนาดนี้	๓๐ เม.ย. ๔๕	๔๔
๓๐. คติจากการ์ตูน ใครทำลายศาสนา ?	๓๐ เม.ย. ๔๕	๔๗
ถาม-ตอบ ปัญหา ร่าง พ.ร.บ.สงฆ์ ฉบับมหาเถรสมาคม		
ณ สวนแสงธรรม ก.ท.ม.	๙ เม.ย. ๔๕	๔๘
ณ สวนแสงธรรม ก.ท.ม.	๙ เม.ย. ๔๕	๕๑
ณ วัดมเหยงคณ์ จ.อยุธยา	๑๕ เม.ย. ๔๕	๕๒

ฟังเทศน์หลวงตาทางวิทยุ

คลื่น AM 945 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 09.00 น.
คลื่น AM 1350 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00 - 18.00 น.
เปิดดูข้อมูล วันต่อวัน ทันท่วงทีเหตุการณ์ หลวงตาเทศน์ถึงเรื่องอะไร
ทาง INTERNET www.luangta.com
และโปรดติดตามข่าวโครงการช่วยชาติทางไทยทีวีสี ช่อง ๓

พิมพ์ที่ : บริษัท ศิลป์สยามบรรณภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด โทร ๐-๒๔๔๔-๓๓๕๑ ถึง ๙
พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๖๐,๐๐๐ เล่ม